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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
ครั้งที่ 1/2562 

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 
*********************** 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 

จังนครราชสีมา 

๑. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธาน) 
๒. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา   หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 

๓. นางสาวนิภาพร  ชูสระน้อย     แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 

๔. นางศรีรัตน์ นาคะวิโรจน์   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

๕. นายชัยเกียรติ  เกษตรบัวทอง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

๖. นายอัฐพล  สัมพันธ์วงศ์   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 

๗. นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

6. นางสาวปราณี  วงศ์บุตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

๘. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์   แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

จังหวัดชัยภูมิ 

8. นางสุกานดา  กวีวุฒิพันธุ์   หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
9. นายสุรัตน์  ดิษฐเชาวลิต   แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
10. นางชลทิชา  ลัดดาวลัย์   พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
11. นายวรวฒุิ  วรแสง    แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

12. นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รองประธาน) 
13. นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
14. นางสาวสุพัตรา  เนื้อไม้หอม   แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
15. นางศิริพร  สัจจาคุณ    แทน พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
16. นายประเวศ  ฉุดเฉลียว   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
17. นายไพบูลย์  รองสูงเนิน   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
18. นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย   ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
19. นายภัทรวรรธน์  ธนไพศาลจิราธร  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
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20. นายบดินทร์  เรืองสุขศรีวงศ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
21. นายรัชวฒุิ  กฤตสิน    ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
                                         ตอนล่าง 1 (รองประธาน) 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
22. นายสันทัด  แสนทอง    แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
23. นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
24. นางสาวจริยา  ดีเสมอ   แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
25. นายสุทธิศักดิ์  พรหมบุตร   พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
26. นางอิฐสราชัย  ล าพา    อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
27. นางสุวรรณ  จิตหนักแน่น   แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
28. นางสมฤดี  เทพวงศ์ศิริรัตน์   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
29. นายเทียนศักดิ์  สัมพันธ์ศิริกุล   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย (ที่ปรึกษา) 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
3. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
4. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  รองประธาน 
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย ์  รองประธาน 
7. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (รองประธานกรรมการ) 
8. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ตอนล่าง 1)  (รองประธานกรรมการ) 
9. เลขาธิการหาการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
10. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
11. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
10. ดร. ถวลัย์ มานะธัญญา     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

13. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

14. อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
16. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
18. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์สถิตพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

2. นายธัชชธรร  สุมาสีธนกร เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอโนนแดง ส านักงานท่ีดินจังหวัด
นครราชสีมา 

3. นางวาสนา  ศักดิ์ธานี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนที่ นครราชสีมา 

4. นายจรินทร์  เชมประสิทธิ์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักงานทางหลวงที่ 10 
5. นางสาวสุจิตรา  บรรณจิตร รองผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายจิรวัฒน์  ศิริวิกุล หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
7. นายธฤษณุ  ขจรโกวิทย์ ประธานครือข่าย Bizz Club 
8. นางสาวจุรีรัตน์  สวุรรณเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัด

นครราชสีมา 
9. นายวิชา  เลิศวราดิเรก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัด

นครราชสีมา 
10. นางสาวกัณฑกิา  วิโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัด

นครราชสีมา 
11. นายศิวเรศวร์  ดลประสทิธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัด

นครราชสีมา 
12. นางสาวสุรีรัตน์  โปร่งสนัเทียะ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
13. นางณาตยา  ค าไทย ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
14. นางสาวภัทรา  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
15. นายอาทิตย์  สิงห์นอก ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
16. นางสาวธฌัศภรณ์  เจรญิในเมือง เจ้าหน้าที่การเงิน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
17. นายเอก  วงศ์จินดา เจ้าหน้าที่การเงิน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
18. นางสาวสุนารี  ค าเหลือ พนักงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
19. นางสาวสุกัญญา  เศษขาว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
20. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
21. นายศิรายุ  อาจละออ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
22. นายจักรกฤษณ์  เสียงดัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
23. นางสาวปาริฉัตร  เมียดขุนทด นักศึกษาฝึกงาน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
24. นางสาวภานุชนารถ  แสงใส นักศึกษาฝึกงาน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
25. นายไมตรี  โรจนสินวิไล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
26. นายธนภัทร  ตระหนักยศ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
27. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัด

บุรีรัมย์ 
28. นางสาวอัจจยารักษ์  ดอนชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัด

บุรีรัมย์ 
29. นายส ารวล  สุขแสวง แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ 
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30. นายกิตติศักดิ์  แสวงผล แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ 
31. นางสาวอรุณี  ชาญหัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
32. นางสาวโชติรส  มีอ านาจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
33. นางสาวทองค า  รักวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร   

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
34. นางสาวสุภิณญา  อิมพิมพ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน                              วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข  

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 
1/2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานในการ
ประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งท่ี 4/2561  เมื่อวันอังคารที่ 11  
 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมกองแก้ว ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี่ โคราช  
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)   
 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์   - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่ออังคารที่   
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ 11 กันยายน 2561  รวม 42 หน้า ที่ประชุมมีมติการประชุมที่ส าคัญ คือการรายงาน 

 ผลความคืบหน้าของโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วิสัยทัศน์การ
พัฒนาเมืองแห่งอนาคต โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หากกรรมการ
ท่านใดเห็นว่ามีค าหรือข้อความใด ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะ
แก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 ผลความคืบหน้าของโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  
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นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ การประชุมยกร่างระเบียบวาระการประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่ าง 1  เมื่ อวันที่  19  พฤศจิกายน  2562  ได้มีมติ ให้ ส านั กงานจั งหวัด 
ประสานหน่วยงานตามความคืบหน้าโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) หรือ ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์     
จึงขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบ 
 

 - จังหวัดนครราชสีมา (น าเสนอเป็นเอกสาร) 
    1. โครงการยกระดับเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ    
   Northeasterm Food Innopolis เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plants) 

              ความคืบหน้ าโครงการการขับ เคลื่ อน เมืองนวัตกรรมอาหาร โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารที่ส่วนกลางของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มีการด าเนินการตาม
บริการและกิจกรรมของ Food Innopolis ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดภารกิจที่สามารถ
ด าเนินการได้ทันที คือการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิชาการอาหารแก่ผู้ประกอบการ
เกษตรแปรรูป และได้รับความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกรอบงบประมาณใน
การจัดตั้งโรงงานต้นแบบ 
  2. โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรองทางหลวง 
หมายเลข 202 ตอน สีดา-บัวใหญ่ -ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบ ส านักงานทางหลวงที่ 10 
โครงการทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สีดา – บัวใหญ่ – ชัยภูมิ  มีทั้งหมด 4 ตอน เริ่มจาก 
ชัยภูมิ ผ่านอ าเภอ   แก้งสนามนาง แผนปี 2563  จากอ าเภอแก้งสนามนาง ผ่านอ าเภอบัว
ใหญ่ แผนปี 2564 ส่วนในปี 2562 สายสีดา ได้รับงบประมาณ 580 ล้านบาท ลงนามใน
สัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาด าเนินการ 750 วัน 
และสีดา - ประทาย อยู่ในแผนปี 2563 ด าเนินการโดยบริษัทวิวัฒน์ความก้าวหน้าโครงการ
อยู่ที่ 17.42% 
  3. โครงการส ารวจและออกแบบถนนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  
สาย ง 5 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบแขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา กรมทางหลวงชนบทพิจารณาแล้วเนื่องจากเป็นถนนในเขตเมือง
นครราชสีมาจะส่งผลกระทบกับประชาชน จากการศึกษาความเหมาะสมสาย ง 1 และง 2   
มีประชาชนคัดค้าน โครงการ สาย  ง 5 ต้องชะลอไว้ก่อน ยังไม่มีการศึกษาความ
เหมาะสม ในปี 2563 ยังไม่มีการตั้งงบประมาณในการศึกษาส ารวจ โดยจะรอให้มีการ
ประกาศเขตผังเมืองก่อน ถ้าแนวผังเมืองมีความชัดเจนไปตามโครงการสาย ง 5 ก็จะ
พิจารณาบรรจุเข้าแผนต่อไป 
  4. โครงการส ารวจและออกแบบถนนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาสาย ค  

 อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา มีการ 
 ลงส ารวจพ้ืนที่แล้วโครงการส ารวจและออกแบบถนนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา
สาย ค จะเข้าแผนศึกษาความเหมาะสมในปี พ.ศ. 2564 เป็นทางเลี่ยงอ าเภอสีคิ้ว 
จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณวัดหลวงพ่อโต 
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  5 . โค รงการก่ อสร้ า งศู น ย์ ป ระชุ มและจั ด แสดงนิ ท รรศการภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
       ความคืบหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการสร้างศูนย์ประชุมและจัด
แสดงนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (ระยะเวลาการด าเนินการ 
กรกฎาคม 2562 - มกราคม 2563) ความคืบหน้าโครงการได้ศึกษาวิเคราะห์ตลาด
และความพร้อมของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในฐานะท่ีเป็น
เมืองจุดหมายปลายทางและมีการศึกษาความพร้อมของศักยภาพ การด าเนินธุรกิจใน
พ้ืนที่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์) ในเบื้องต้นทางที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ 
4 จังหวัด เพ่ือหาข้อมูลด่านต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบ เช่นข้อมูลโครงการที่จะลงทุนใน
พ้ืนที่ 4 จังหวัด ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลความพร้อมเรื่องท่องเที่ยว 
จ านวนสัดส่วนผู้มาเยี่ยมชม รายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์การตลาดของ
พ้ืนที่ ความเหมาะสมของการจัดงาน ถ้าดูจากการวิเคราะห์ของข้อมูลทั้งหมดจังหวัด
นครราชสีมามีศักยภาพดีที่สุด แต่เสียเปรียบจังหวัดข้างเคียงในเรื่องสนามบิน 
  6. โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง Korat 
ICD  : Inland Container Depot 
      ความคืบหน้าในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ท า
หนังสือขอรับการสนับสนุนในการจัดท า PPP ( Public Private Partnership การร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน) ไปที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคม
ยังไม้ตอบกลับมา ถ้ามีความคืบหน้าจะได้แจ้งที่ประชุมคราวต่อไป 
  7. โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา เพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้รับผิดชอบโดย ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
     ด าเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือนพฤศจิกายน  2562 จะได้
ใช้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยเพ่ือไปสู่
กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาต่อไป 
  8. โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ความคืบหน้าโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์
ช้างดึกด าบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   
ได้แล้ว 
 

นางสาวสุกานดา กวีวุฒิพันธุ์ - จังหวัดชัยภูมิ (ตามเอกสารแนบ) 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ เรียนท่านประธานที่ประชุม ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ โครงการตามมติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีโครงการทั้งหมด 
5 โครงการใหญ่ โครงการแรกเกี่ยวกับแก้มลิง มีทั้ งหมด 15 โครงการย่อย ได้รับ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2562 แล้ว จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 205,000,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร อีก 8 โครงการ เสนอขอ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 240,000,000 บาท  (2) โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าล าน้ าเชิญ อยู่ระหว่างส ารวจออกแบบ และเสนองบประมาณในปี        
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พ.ศ 2564-2566 ตั้งงบไว้ประมาณ 180,000,000 บาท (3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า      
ห้วยซาง งบประมาณ 500 กว่าล้านบาท ยังมีปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาก่อน ยังไม่ได้เสนอของบประมาณ (4) โครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มีเรื่องของการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 202 ได้รับ
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ล้านบาทเศษ เฉพาะด าเนินการปรับปรุงความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียน ส าหรับที่จะด าเนินการปี 2563 ยังไม่ได้เสนอของบ  โครงการ
ก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 เสนอของบประมาณปี พ.ศ. 
2563 ของบประมาณไปแล้วประมาณ 98 ล้านบาทเศษ (5) ด้านการท่องเที่ยว         
มีโครงการถนนแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน อยู่ระหว่างการส ารวจออกแบบ และจะเสนอ
ของบประมาณใน พ.ศ. 2564 โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณ 3,100,000,000 บาท ได้รับงบในปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 แล้ว 
จ านวน 68,000,000 บาท คงเหลือด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ส าหรับเรื่องระบบส่งน้ าอยู่ระหว่างการศึกษา   
จะของบปี พ.ศ. 2565 จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2566 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  - จังหวัดบุรีรัมย์ (ตามเอกสารแนบ) 
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์  ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่น าเสนอ ครม. เมื่อวันที่ 8  
 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนทั้งสิ้น 4 ด้าน มีด้านการเกษตร  

และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านท่องเที่ยวด้านคุณภาพชีวิต 
จังหวัดบุรีรัมย์ขอรับการสนับสนุนรวม 79 โครงการ 79 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น  
9,978,043,000 บาท ณ วันนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เราได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณแล้วจ านวน 12 โครงการ 12 กิจกรรม เป็นงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 1,223,447,700 ซึ่งในรายละเอียดความคืบหน้าต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม แต่ 
ละโครงการ ขอน าเรียนเป็นเอกสาร 

 
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ - จังหวัดสุรินทร์ 
ผู้แทนจังหวัดสุรินทร์   เรียนที่ประชุม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ จังหวัด

บุรีรัมย์ ของจังหวัดสุรินทร์ มีโครงการที่ด าเนินการอยู่ 9 รายการ 2 รายการแรกคือ 
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่แล้งซ้ าซากอ าเภอสนม อ าเภอ    
โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าต าบลเพ้ียราม อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 2 โครงการ มีโครงการชลประทานสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ขอ
เรียนเชิญทางโครงการชลประทานสุรินทร์รายงานให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

      1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่แล้งซ้ าซาก อ าเภอ
สนม อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 505,000,000 บาท (โครงการ
ชลประทานสุรินทร์ - ได้ด าเนินการส ารวจเพื่อออกแบบเบื้องต้นแล้ว  
  2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 285,000,000 บาท (โครงการชลประทานสุรินทร์)  - ได้ด าเนินการส ารวจ
เพ่ือออกแบบเบื้องต้นแล้ว 

 



๘ 
 

นายกิตติศักดิ์ แสวงผล   กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจากโครงการชลประทาน 
ผู้แทน โครงการ  สุรินทร์ โครงการแรก โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก 
ชลประทานสุรินทร์ อ าเภอสนม อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณ 505 ,000,000 บาท 

ขณะนี้ส านักงานบริหารโครงการชลประทานก าลังศึกษาความเหมาะสมโครงการ เข้ามา
ศึกษาความเหมาะสมแล้วในปี พ.ศ. 2562 จะตั้งงบประมาณในการออกแบบในปี 2563  
และส านักโครงการก่อสร้างขนาดกลางจะเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแผนไว้ในปี พ.ศ. 2565 -  
พ.ศ. 2566 โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าต าบลเพ้ียราม อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณ 285 ,000 ,000 บาท แยกเป็นกิจกรรมโครงการ ทั้งหมด 3 
โครงการ โครงการสถานีสูบน้ าบ้านพญาราม ต าบลเพี้ยราม งบประมาณ 150,000,000 
บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ตั้งงบประมาณด าเนินการไว้ในปี พ.ศ. 2565 -  
พ.ศ. 2566 แก้มลิงหนองตาเฮง งบประมาณ 85 ,000,000 บาท แบ่งการขอ
งบประมาณ เป็น  2 ปี  คือในปี  พ .ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ปี  64 จ านวน 
20,000,000 บาท จัดเข้าแผนแล้ว ส าหรับปี 2565 จ านวน 65,000,000 บาท  
แก้มลิงท านพพรม พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 50 ,000,000 บาท จัดเข้าแผน
ของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 10,000,000 บาท และจัดเข้าแผนของ   
กรมชลประทานปี พ.ศ. 2564 จ านวน 25,000,000 บาท และ พ.ศ. 2565 จ านวน 
15,000,000 บาท  

 
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ รายการต่อไป 3 รายการ เป็นกิจกรรมก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข  
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ 226 ตอนสุรินทร์-ห้วยทับทัน ทางหลวงหมายเลข 2077 สุรินทร์-สังขระ และก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 2378 จอมพระ-สตึก เชิญแขวงทางหลวงสุรินทร์ครับ 
              3. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 ตอน สุรินทร์ ห้วยทับทันระหว่าง 
กม.187+420 กม.233+891 รวมระยะทาง 46.471 กิ โล เมตร  งบประมาณ 
1,600,000,000 บาท (แขวงทางหลวงสุรินทร์)  - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 
เนื่องจากมีแนวเส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถาน  ซึ่งก าหนดให้จัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก่อน                     

  4. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนสุรินทร์ - สังขะ ระหว่าง กม.
12+010-กม.26+700 และ กม.29+800-กม.39+800 รวมระยะทาง 24.690 
กิโลเมตร งบประมาณ 560,000,000 บาท (แขวงทางหลวงสุรินทร์)    
      - ได้รับจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมย่อย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 35 ล้านบาท และได้เสนอ
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) งบประมาณ 50 ล้านบาท 
     5. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ- สตึก 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+200 รวมระยะทาง 20.200 กิโลเมตร งบประมาณ 
700,000,000 บาท (แขวงทางหลวงสุรินทร์)  

       - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เนื่องจากมีแนวเส้นทางผ่านแหล่ง
โบราณสถาน ซึ่งก าหนดให้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ด้วยแล้ว 

 
 



๙ 
 

นายส ารวล สุขแสวง   กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม กรอ. ทุกท่าน กระผม ส ารวล 
ผู้แทน แขวงทางหลวง สุขแสวง รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ ขอรายงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมของ 
สุรินทร์    กรมทางหลวงที่ได้เสนอในช่วง ครม. ปี พ.ศ. 2561 เส้นทาง 226 ซึ่งเป็นทางจากสุรินทร์

ไป   ห้วยทับทันหรือไปทางจังหวัดศรีสะเกษ เส้นทางนี้มีระยะทางที่เหลือ 2 ช่องจราจร
อยู่ประมาณ 40 กว่ากิโลเมตร ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ไม่ได้งบประมาณ เนื่องจากมีหลาย
พ้ืนที่ยังติดปัญหาอยู่ การส ารวจออกแบบเส้นทางนี้ได้ออกแบบส ารวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กรมทางหลวงจะมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงนี้จะผ่านแหล่งโบราณสถาน ท า
ให้เลื่อนไปด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 ส าหรับเส้นทางของทางหลวงหมายเลข 2077 
ตอนสุรินทร์-สังขระ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ได้เสนอเข้าไปและเป็นเส้นทางที่จังหวัด มี
ความต้องการมาก ในปี พ.ศ. 2563 มีการเข้ามาส ารวจออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างการท า
ส ารวจออกแบบ แต่บางช่วงที่ยังติดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น
จะมีบางตอนที่ต้องด าเนินการในระยะทางสั้น ๆ ไปก่อนเพ่ือที่จะแก้ปัญหาในส่วนของ
เส้นทางที่ยังมีความต้องการ เส้นที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 2378 เส้นทางนี้เป็นเส้นที่
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุรินทร์ไปยังอ าเภอสตึกหรือสนามบินบุรีรัมย์ ส าหรับปีนี้ทางกรม
ทางหลวงได้อนุมัติในการให้งบในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องของโบราณสถาน 
ซึ่งในส่วนของการส ารวจทาง งานส ารวจออกแบบจากกรมทางหลวงได้มาด าเนินการแล้ว 
จึงรายงานเพื่อทราบ 
  6. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสนามบินสุรินทร์เพื่อ
การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองตาเกา ต าบล
เชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 40,000,000 บาท (หอการค้า
จังหวัดสุรินทร์) 
     - จังหวัดสุรินทร์ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของ
ส านักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการของท่าอากาศ
ยาน (Catchment Area) 

นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ ต่อไปเป็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการก่อสร้างสนามบิน 
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ เพ่ือการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หนองตะเกา 

ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการบินพลเรือน
ว่าจังหวัดสุรินทร์ไม่อยู่ในแผนแม่บทในการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ และไม่อยู่
ในพ้ืนที่บริการของท่าอากาศยาน หรือ catchment area เลยไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 
โครงการต่อไปเป็นโครงการโลกของช้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โครงการนี้
ได้น าเข้าแผนท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ หรือ Cluster อีสานใต้ ในปี พ.ศ. 2563 แต่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส านักงานกีฬาและท่องเที่ยวสุรินทร์ได้น าเข้าแผนของปี 
64 ต่อไป 
  7. โครงการโลกของช้าง (Elephant World) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายใน โครงการ ปรับป รุ งภู มิ ทั ศน์  และอาคารจั ด แสดงต่ าง ๆ  งบประมาณ 
153,244,000 บาท (องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์) 
      - ได้น าโครงการโลกของช้าง (Elephant World) เข้าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  



๑๐ 
 

         - ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้ส่งโครงการฯ เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์  เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติม 
ผู้แทน อบจ.สุรินทร์ โครงการที่ทาง ครม.สัญจร ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอของบประมาณไปทั้งสิ้น จ านวน 153 ล้านเศษ 
จากช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 7,500,000 บาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรร 137 ล้าน
บาทเศษ ซึ่งใน 137 ล้านบาทเศษทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างในบางส่วน ให้สอดคล้องกับสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว และ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่อง 
ผ้าไหม ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมืองสุรินทร์ และในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์โอทอป อ าเภอเขวาสินรินทร์ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเรื่องเครื่องเงิน ซึ่งทั้ง 3 
โครงการ ทั้งโครงการโลกของช้างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับผ้าไหมและเครื่องเงินที่อ าเภอเขวาสินรินทร์  รวมประมาณ 
176,000,000 บาท ตอนนี้เราก็ได้เสนอโครงการให้ทางจังหวัดพิจารณาน าเข้าแผน 
และได้เสนอโครงการไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนหนึ่งก็ได้รับแจ้งจากสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคว่าทั้ง 3 โครงการนี้ได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาบูรณการ
ระดับพ้ืนที่ระดับภาคเรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ. 2564 จะขออนุญาตรายงานในที่ประชุม
เรื่องผลการด าเนินโครงการซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลในปี 2560 เป็นงบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ หรืองบปี 2560 เพ่ิมเติม เป็นเงิน 169,000,000 บาท ซึ่ง
ในขณะนี้มีโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วประมาณ 90% อีกประมาณ 10% คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ก าหนดเปิดตัว
โครงการในวันช้างไทย คือวันที่ 13 มีนาคม 2563  
  8. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างและการ
ท่องเที่ยว บริเวณเชิงเขาพนมสวาย ต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ และต าบลไพล 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ า ศูนย์ประชุมและ
พ้ืนที่ ส าหรับการพาณิ ชย์  ศูนย์กีฬาทางน้ า และศู นย์ เรียนรู้ชุมชน งบประมาณ 
100,000,000 บาท (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์) 

    - ผู้ประกอบการเหมืองแร่จะด าเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖0
ต่อไป 

   - ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่บางส่วนไปแล้ว 
โดยใช้เงินของภาคเอกชนด าเนินการเอง 

นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ โครงการต่อไปเป็นโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพ่ือการ 
 ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างและการท่องเที่ยวบริเวณเชิงเขาพนมสวาย ต าบลนาบัว จังหวัดสุรินทร์ โครงการนี้

ทางผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ต่อไป และ
ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปบางส่วน โดยใช้งบประมาณของภาคเอกชนเอง ในส่วน
ของโครงการ 



๑๑ 
 

  9. การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ (ศูนย์สุขภาพสู่ 
AEC) งบประมาณ 561,435,510 บาท (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์) 
   - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข 

นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์  เรียนท่านประธาน ผมนายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัด  
ผู้แทน หอการค้า  นครราชสีมา ในส่วนของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา การรายงานผลความคืบหน้า 
จังหวัดนครราชสีมา ขาดเรื่องของการผันน้ าป่าสักชลสิทธิ์ จึงขอสอบถามว่าโครงการผันน้ าป่าสักชลสิทธิ์สู่   

ล าตะคองอยู่ส่วนไหนครับ 
 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ โครงการดังกล่าวเป็นข้อมูล ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่ใช่เป็น 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ข้อมูลที่น าเสนอเข้า กรอ. กลุ่มจังหวัด เพราะว่า กรอ. ของกลุ่มจังหวัดคือมติ ครม. ที่

จังหวัดบุรีรัมย์ แต่สามารถรายงานให้ที่ประชุมเพ่ือทราบได้ว่าผลความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานเป็นยังไงบ้าง 

 
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์  เมื่อสักครู่ได้หาข้อมูลแล้ว พบว่าอยู่ใน ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  
ผู้แทน หอการค้า 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา จึงไม่ได้อยู่ในวาระประชุมนี้ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบการรายงานความคืบหน้าโครงการตามข้อเสนอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

 
3.2 ผลความคืบหน้าของการเสนอ เรื่อง ขอให้ยกเว้นการรายงานกาก

อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตที่สามารถ
จ าหน่ายในเชิงการค้าปกติ  

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์       มติทีป่ระชุม กรอ.ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน  
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ 2561 เรื่องการขอให้ยกเว้นการรายงานกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและเป็น

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตที่สามารถจ าหน่ายในเชิงการค้าปกติ ขอพิจารณา
ยกเว้นการรายงานกากอุตสาหกรรมประจ าปี ผลการด าเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางประเภทหรือชนิดที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 27 รายการ แต่ยังต้องส่ง
รายงานประจ าปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 กิจกรรมการให้ความรู้ กรอ.กลุ่มจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
รับฟังบรรยายพิเศษ  

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ การบรรยายพิเศษในการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ 
 



๑๒ 
 

 
         

หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย กรอ.ครั้งท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
กับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 

ดร.ธนิต โสรัตน ์ ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 24มกราคม2561 ห้อง
ประชุมล าปลายมาศ ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี่ โคราช 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
Inland Container Depot (ICD) 

คณะผู้บรรยายจากฝ่าย
บริการสินค้า การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 17เมษายน 2561 
ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ศาสตราจารย์ ดร.เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 
ห้องประชุมกองแก้ว ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี่ โคราช 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

      Unique Position 
ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1  
   “นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงาน

ทดแทน” 
หรือ “Innovation for FASTTT” 

FASTTT มาจากค าว่า  
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ท าให้ลดวัยหรือ

กระชุ่มกระชวย การกีฬา  
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ 

ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหม

อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้า
ไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ 
เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต 
สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับ
การพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย
เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนใน
สุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้า
ไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 
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T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้าน
วัฒนธรรม ขอมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  

T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้
ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุด
ผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์  

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้าง
เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) 

 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2. แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรม

ขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
3. แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
4. ประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561 -2565) ปรับปรุงประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และสังคมเป็นสุข 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีเพ่ิมข้ึน (ฐานข้อมูลปัจจุบันปี 60อยู่ที่ 84,855 

บาท/คน/ปี) 
ปี 63 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3: 90,040.15บาท/คน/ปี  :  
ปี 64 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 : 93,641.76 บาท/คน/ปี  :  
ปี 65 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 : 97,387.43บาท/คน/ปี  :  
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น (GPP เพ่ิมข้ึน) (ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 60 อยู่

ที่ 492,202 ล้านบาท การคิดร้อยละจากปี 60 เป็นฐานของทุกปี)  
ปี 63 เพ่ิมร้อยละ 3 : 503,968.06 ล้านบาท 
ปี 64 เพ่ิมร้อยละ 4 : 511,890.08 ล้านบาท 
ปี 65 ร้อยละ 3 : 7,370.33 ล้านบาท 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน(ฐานข้อมูลปัจจุบันปี 60อยู่ที่ 26,232.62 ล้าน

บาท) 
ปี 63 เพ่ิมข้ึนร้อยละ  9 : 33,351.53ล้านบาท  :  
ปี 64 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 : 36,686.68 ล้านบาท  :  
ปี 65 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 : 40,355.35ล้านบาท  :  
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 

ปี (ฐานข้อมูลปัจจุบันเฉลี่ยปี 58-60อยู่ที่ 6,357.71 ล้านบาท) 
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ปี 63 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 : 6,947.23ล้านบาท  :  
ปี 64เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 : 7,155.64ล้านบาท  :  
ปี 65 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 : 7,370.33ล้านบาท  :  
5. สัดส่วนคนยากจนลดลง (ฐานข้อมูลปัจจุบันปี 59 ร้อยละ 12.1 ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ร้อยละ 8.6) 
 

ประเด็นการพัฒนา  
1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงานส าหรับการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

4.1.1 ขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา (Special 
Economic Zones: SEZs) 

     
นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพ
ประธานสภาอุตสาหกรรม ชีวิตของประชาชน  โดยประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา  ให้สิทธิ
จังหวัดนครราชสีมา ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการลงทุน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 

ด้านการลงทุนและด้านแรงงาน พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร      
ในโครงการ Dry Port รวมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้าเกษตร 
 

เหตุผลที่ต้องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา 
1.เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 จังหวัดไม่ประสบความส าเร็จ 

สาเหตุหลักเป็นเพราะประเทศไทยแทบจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางอัตราภาษีศุลกากร 
(GSP) จากสหรัฐ-สหภาพยุโรปอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสินค้าในกลุ่มสิ่ งทอ/
เครื่องนุ่งห่ม-สินค้าแปรรูปเกษตร ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง สปป.ลาว และ
กัมพูชา ยังคงได้รับสิทธิพิเศษ GSP อยู่ ท าให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะตั้งโรงงานตามเขต
แนวชายแดนเพ่ือความได้เปรียบทางด้านแรงงานและต้นทุน  “เปลี่ยนใจ” หันไปตั้ง
โรงงานในนิคมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันแทน 
“แม้การตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมจากปกติ 3 ปี (รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี) หรืออยู่
ในกลุ่ม A1-A2 ยกเว้น 8 ปีอยู่แล้ว แต่ยังให้ลดหย่อนร้อยละ 50 ต่ออีก 5 ปี หรือถ้า
ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับยกเว้น 8 ปีก็ตาม แต่ก็ไม่คุ้มกัน การ
ได้รับสิทธิพิเศษ GSP เสียภาษีน าเข้าต่ ากว่าอัตราปกติจากประเทศคู่ค้า” 
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2. จังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดหามา
ให้แล้ว อาทิเช่นรถไฟทางคู่ มอเตอร์ เวย์ รถไฟความเร็วสูง โครงการ Dry Port ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับด่านศุลกากร แม้นครราชสีมาจะไม่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านแต่
การที่มีด่านศุลกากร ท าให้ มีองค์ประกอบคล้ายกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3. จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรมนุษย์จ านวนมากโดยเป็นจังหวัดที่มี
ประชากรเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีสถาบันการศึกษา หลายแห่ง
อาทิเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลซึ่งพร้อมจะผลิตบุคลากร   
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

4. จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกสินค้าเกษตรจ านวนมาก อาทิ
เช่นมันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อยโรงงาน นอกจากนี้ ในด้านปศุสัตว์ จังหวัด
นครราชสีมาก็มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ จ านวนมาก ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงาน ผลิตอาหาร 

    การสนับสนุนจากภาครัฐ 
               กิจการที่เข้าไปลงทุนพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา จะได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเช่น มาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี การอ านวยความสะดวกของ
หน่ วยงานต่ างๆเป็นต้น  โดยหากอยู่ ในประเภทกิจการที่ ก าหนด ก็  จะได้ รับ             
สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีอากร ได้แก่มาตรการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม     
การลงทุนหรือ BOI มาตรการของกระทรวงการคลัง 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โดยก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการที่ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเป็น 2 กรณ ี

1. กรณีกิจการตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน     
ที่ 2/2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2557 

2. กรณีกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 

กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ กรณีกิจการเป้าหมาย 
(15 กลุ่มอุตสาหกรรม) 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 
ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี 
(จ ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100) 

หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้วให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี 

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  
เพ่ิมอีก 5 ปี 

>> หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี 
>> หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกได้ ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ 
>> ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
>> ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพ่ือส่งออก 
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>> อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 
>> สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน การน าช่างฝีมือต่างด้าวมาท างาน เป็นต้น 

 
เงื่อนไขพิเศษส าหรับ SMEs ไทย 

1. ก าหนดเงินลงทุนขั้นต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวม
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

2. อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
ได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะค านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วใน
ประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ 

นิยาม SMEs ไทย 
>> ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด

ทะเบียน 
>> เมื่อรวมทั้งกิจการทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้

ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 
กลุ่มกิจกรรมเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่  15 กลุ่มอุตสาหกรรม 

1.กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร และกิจการที่เก่ียวข้อง 
2.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
3.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน 
4.กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
6.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและไบโอพลาสติก 
7.กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
8.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน 
9.กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 
10.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และดินเผา 
11.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ 
12. อุตสาหกรรมตัดต่อยีนและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ 
13.กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
14.กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
15.กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการ 
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นางสาวปราณี  วงศ์บุตร  ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือน าไปประสาน 
ผู้ช่วยเลขานุการ   กับหน่วยงานส่วนกลาง จึงต้องขอความร่วมมือส านักงานจังหวัด เนื่องจากโครงการเป็น

ข้อเสนอของภาคเอกชน ดังนั้น ส านักงานจังหวัดจะต้องประสานไปยังหน่วยงานฟังก์ชั่น  
ด้านความเป็นไปได้ การเตรียมความพร้อม หรือการตรวจสอบว่ามีโครงการที่เสนอไปยัง
ฟังชั่น หรือเสนอเข้าแผนแล้วหรือไม่ เพ่ือเวลาที่ครม.สัญจรมาที่กลุ่มจังหวัดฯ จะ
สามารถเตรียมการได้ทัน กลุ่มจังหวัดจะน าข้อมูลที่เสนอในวันนี้ ให้ทางส่วนกลาง
พิจารณากลั่นกรอง หากเรามีการจัดเตรียมความพร้อม ข้อมูลพ้ืนฐานโครงการ ตัวเลข
สถิติที่เกี่ยวข้อง โดยให้แต่ละหน่วยงาน หรือภาคเอกชน จัดท าข้อมูลมาสนับสนุนความ
ต้องการ ส่งให้ส านักงานจังหวัดซึ่งจะขอให้เป็นหน่วยประสาน และส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ 
ส่งให้ทางระทรวงมหาดไทยเป็นข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมพร้อมส าหรับเสนอในครม.
สัญจร ต่อไป        

มติที่ประชุม     คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ โครงการขอจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษนครราชสีมา (Special Economic Zones: SEZs) เสนอ
ขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร โดยให้ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท า
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พื้นที่ 
(กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป  

 

  จังหวัดบุรีรัมย์จะขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอต่อ ครม.สัญจร จ านวน 6 
โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

4.1.2 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วย
สวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการ
ผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ (เสนอ
โดยเลขาธิการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์) 

 ที่มาและความส าคัญ 
   เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์มีความเติบโตอย่างเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เกิดขึ้นมากมาย มีโรงแรม รีสอร์ท หอพัก และบ้านจัดสรร
เกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก ซึ่งการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ประกอบกับปัญหา
ภาวะฝนทิ้งช่วง จึงส่งผลให้ปริมาณน้ าดิบที่มีไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ ในปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์ได้
เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ า
ห้วยตลาดลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2562 เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าประปาขึ้น ส่งผล
กระทบในวงกว้างจึงส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ในการ
อุปโภค บริโภค ดังนั้น หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับการ
ประปาส่วนส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ และโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการผลิตน้ าประปาที่
ไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงตัวเมือง และเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ จึงเสนอ
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ให้ทางจังหวัดด าเนินการเพิ่มปริมาณน้ าดิบในอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ า
ห้วยตลาดให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมือง 
และรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยขอรับสนับสนุนจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วย
สวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้ เพียงพอต่อการผลิต
น้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ 

    หลักการและเหตุผล 

  หลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา หลายจังหวัดทั่วไทยประสบกับปัญหาขาดแคลน
น้ าอย่างวิกฤติ แหล่งน้ าผิวดินที่เคยมีใช้ ได้แก่ น้ าในแม่น้ า อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ รวมถึง
สระที่ขุดนั้น ได้แห้งขอดจนไม่สามารถน ามาผลิตเป็นน้ าประปาได้ หรือมีปริมาณน้ า
หลงเหลือไม่เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา ท าให้หลายพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ 
รวมทั้งขาดแคลนน้ าเพ่ือการประกอบการ การผลิตทางอุตสาหกรรม และการเกษตร 
ปัญหาวิกฤติน้ าประปาขาดแคลน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนอย่างเห็น
ได้ชัด ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ในปี 2562 
สถานการณ์ น้ าในจั งหวัดบุ รีรัมย์ประสบปัญหาน้ าประปาไม่ เพียงพอเช่นกัน                 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขสถานการณ์ปรับระดับการไหลของน้ าให้ช้าลง ส่งผล
กระทบในวงกว้างต่อประชานและธุรกิจโรงแรงแรมที่พัก จังหวัดบุรีรัมย์เล็งเห็นว่าหาก
ไม่หาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในอนาคตอันใกล้สถานการณ์การขาดแคลนน้ าของ
จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์ จ ะ วิ ก ฤ ติ อ ย่ า ง แ น่ น อ น  ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์                           
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรม
ธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับการประปาส่วนส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ และโครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์ จึงมติจากที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ขอรับสนับสนุนจาก      
กรอ.ส่วนกลาง กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้การสนับสนุน
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บ
น้ าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัว
เมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการ  วงเงิน  199,020,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองหมื่นบาทถ้วน) 
 

นายธนภัทร  ตระหนักยศ    หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์และภาคเอกชนร่วมกันเสนอขอรับการสนับสนุน 
รองเลขาธิการ โครงการผันน้ าห้วยสวายและห้วยตลาดแนวโน้มว่าจะมีน้ าไม่เพียงพอที่จะผลิต 
บุรีรัมย์ น้ าประปา เราจึงขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ       

ให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจาก อ่างเก็บน้ าห้วยสวาย
มาเติมที่ อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
น้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ เป็นผู้จัดท ารายละเอียด 
 

 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่าง
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เก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร โดยให้
ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อน
การเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ 
ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พื้นที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อ
ประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 
 

นายธนภัทร  ตระหนักยศ   4.1.3 โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอ าเภอประโคนชัยเพื่อสนับสนุน 
รองเลขาธิการ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 
หอการค้าจังหวัด   ที่มาและความส าคัญ 
บุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพ้ืนที่ 

อ าเภอบ้านกรวดกับอ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย รวม 5 ต าบล 25 หมู่บ้าน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีตประชาชนของทั้งสองฝ่ายได้มีการติดต่อและมีสายสัมพันธ์ฉันท์มิตร
ระหว่างกัน โดยใช้ช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เป็นช่องทางธรรมชาติ จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดอุดรมีชัย ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการยกระดับจุดแลกเปลี่ยนสินค้า
เพ่ือมนุษยธรรม เป็นจุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจุดผ่อนปรนการค้า
ช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา 
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคง ต่อมาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามาก
ขึ้น จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี อย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2557 โดยเปิดท าการค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 
15.00 น. และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)         
ได้ เห็นชอบในหลักการให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรและเห็นควรให้จังหวัด
ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ และเตรียมความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ทั้งนี้ 
จังหวัดได้ด าเนินการบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดด่าน
การค้าชายแดนถาวรแล้ว 
       หลักการและเหตุผล 

การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี อย่างเป็นทางการ และ
การที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เห็นชอบในหลักการให้ยกระดับเป็นจุดผ่าน
แดนถาวรและเห็นควรให้จังหวัดด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ และเตรียมความพร้อมในการ
ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร นั้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัด
บุรีรัมย์ มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีจ านวนรถยนต์ที่เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์ค่อนข้างมาก ถนนบางช่วงยังคงแออัด ไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าได้เท่าที่ควร ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัด
ได้ด าเนินการบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานต่าง ๆ แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ  ซึ่งเส้นทางที่ส าคัญในการเดินทางจากตัวเมือง
บุรีรัมย์สู่จุดผ่านแดนช่องสายตะกู คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ช่วงตัวอ าเภอ
ประโคนชัย เป็นถนน 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีความคับแคบ รถยนต์สัญจรไปมาค่อนข้าง
หนาแน่นและแออัด เพ่ือให้การเดินทางไปยังจุดผ่านแดนช่องสายตะกูเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมธนาคารจังหวัด
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บุรีรัมย์ ร่วมกับแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เสนอให้ทางจังหวัด
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอประโคนชัย
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปยังจุดผ่านแดนสายตะกู อ าเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ
โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอ าเภอประโคนชัยเพื่อสนับสนุนการเปิดจุด
ผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร 
โดยให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้ นฐ านโครงการ           
แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พื้นที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้
กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 
นายธนภัทร  ตระหนักยศ     4.1.4 โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรองเพื่อ    
รองเลขาธิการ สนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง 
หอการค้าจังหวัด        ที่มาและความส าคัญ 

บุรีรัมย์        จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 1.57 ล้านคนเศษ           
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ขอนแก่น และประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในเส้นทาง Gate way ระหว่างเขตประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สู่อินโดจีน (จังหวัด
มุกดาหาร) เส้นทาง Gate way ที่เชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกสามารถสร้างโอกาส     
ในการขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจใน พ้ืนที่ จั งหวัดบุ รี รัมย์และจั งหวัด ในกลุ่ มจั งหวัด               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  โดยภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก และ
เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ ที่สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
โลก ภาคตะวันออกยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของ     
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  มีการเติบโตเป็นอย่างมาก              
โดยมีผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ 
เส้นทางการขนส่งสินค้าสายหลัก คือ เส้นทางผ่านอ าเภอนางรองและจังหวัดสระแก้วไป
ยังเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง    
       หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันเส้นทางการเดินทางสู่ภาคตะวันออกยังต้องใช้เส้นทางผ่าน
อ าเภอนางรอง โดยถนนสายนี้เป็นถนนที่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร จึงมีความคับแคบ
และอยู่ในแหล่งชุมชน มีปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้การ
เดินทางไปยังเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภัย เป็นการส่งเสริมด้านภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วย หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ 
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ และแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ขอเสนอให้หน่วยงานที่



๒๑ 
 

เกี่ยวข้องด าเนินการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองขึ้นที่อ าเภอนางรอง ซึ่งเป็นสายหลัก
ที่เชื่อมไปยังเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง 
 
  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด เรียบร้อยแล้ว   
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ
โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรองเพื่อสนับสนุนการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ 
และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับ
สนับสนุนต่อไป 
 

นายธนภัทร  ตระหนักยศ         4.1.5 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ 
รองเลขาธิการ   ที่มาและความส าคัญ 
หอการค้าจังหวัด        จังหวัดบุรีรัมย์ได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองกีฬาและเมือง
บุรีรัมย์ สุขภาพ เพ่ือต้องการให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากการจัด  

แข่งขันกีฬาและรายได้จากการบริการด้านสุขภาพ อันจะช่วยประชาชนในพ้ืนที่มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และปัจจุบันประเทศไทยของเราก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการใช้
จ่ายเงินเพ่ือดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากในแต่ละปี อีกทั้งโรงพยาบาลและศูนย์
สุขภาพที่ให้การรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ยังมีปริมาณไม่
เพียงพอกับจ านวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุอีกด้วย เพ่ือเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และท า
ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์                     
สภาอุตสาหกรรมจั งหวัดบุ รี รัมย์  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวจังหวัดบุ รีรัมย์                
ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้มีแนวความคิดในการด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล 
โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือช่วยเพ่ิมจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข และช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดีขึ้น
ด้วย โดยขอใช้พ้ืนที่สาธารณะด้านข้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่จัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นมา 
  หลักการและเหตุผล 
   จังหวัดบุรีรัมย์ก าลังประสบปัญหาด้านการบริการสาธารณสุขเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ขาดแคลนพ้ืนที่ ผู้ป่วยมีจ านวนมาก พ้ืนที่แออัด 
ไม่เพียงพอในการให้บริการ ต้องขยายพ้ืนที่โดยการวางเตียงนอนของผู้ป่วยตามทางเดิน 
ช่วงหน้าฝนก็ประสบปัญหาฝนสาด ประกอบกับในอนาคตจังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มที่จะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์จึงมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลและ
ศูนย์ดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจุบันระบบการศึกษาของไทย มุ่งสร้างบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้บุคลากรด้านการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อความ
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ต้องการ โดยเฉพาะในภาคอีสานที่จ านวนแพทย์ต่อผู้ป่วยประมาณ 1 : 5,000 คน 
จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์         
เพ่ือผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ ซึ่งอาชีพพยาบาลเป็นสาขาอาชีพที่ขาด
แคลน หากแนวคิดดังกล่าวสามารถด าเนินการได้จะเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้รับ
การศึกษาด้านการแพทย์ การพยาบาล เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ 
ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์สามารถยกระดับการบริการด้านสาธารณสุข ขยายการบริการ
สาธารณสุขให้แก่ประชาชนบุรีรัมย์และข้างเคียงได้อย่างเพียงพอ  
   ภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว   
จึงร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ขับเคลื่อนให้
โครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ โดยขอรับสนับสนุนจาก กรอ.กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ และ กรอ.ส่วนกลาง ในการน าเรื่องดังกล่าว
เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และให้การสนับสนุนจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล
และศูนย์ดูแลสุขภาพ ให้เป็นรูปธรรม โดยขอใช้พ้ืนที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือมอบให้โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแล
สุขภาพต่อไป 
 

นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์  ผมอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ทราบว่า 
ผู้แทน หอการค้า การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ (ศูนย์สุขภาพสู่ AEC) ที่เสนอ 
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านมติ ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไม่ได้รับงบประมาณ ส าหรับของ

บุรีรัมย์เราจะท าอย่างไรให้ทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุน หรือ
จะเป็นปัญหาว่าเอาเสนอแล้วจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอีก หรือจะมีวิธีการ
อย่างไร ขอน าเรียนหารือครับ 

 

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  กระผมนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ในประเด็นนี้ของบุรีรัมย์เป็นการรักษาคนไทย 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด  แต่ของจังหวัดสุรินทร์เมื่อคราวประชุมที่บุรีรัมย์เราจะท าเป็นศูนย์กลางของ AEC 
บุรีรัมย์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่าจะดูแลคนไทยก่อน ที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอเป็นเรื่อง

การดูแลเรื่องคนเจ็บป่วยภายในประเทศไทยมันก็จะต่างกันกับโครงการที่จังหวัดสุรินทร์
เสนอ อย่างไรก็ดีทั้ง 2 รายการเป็นโครงการที่ดีทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ขอ
ผลักดันของจังหวัดสุรินทร์ไปด้วย ในส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีความเห็นว่าความพร้อมทาง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์และสาธารณสุขบุรีรัมย์ได้เตรียมการไว้แล้ว ขออนุญาตสนับสนุน
เพราะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ านวนผู้มาใช้บริการมีปริมาณมากล้นทุกโรงพยาบาล  

 

นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์  เห็นควรสนับสนุนให้เกิดข้ึนทั้ง 2 แห่ง แต่จะด าเนินการอย่างไร เราจึงจะ 
ผู้แทน หอการค้า สามารถผลักดันได้จริง ในส่วนของ กรอ. เพ่ือจะผลักดันทั้งสองแห่งให้ไปในทิศทาง 
จังหวัดนครราชสีมา เดียวกัน ต้องการให้ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ  

 
 
 



๒๓ 
 

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย  กราบเรียนท่านประธาน ผมณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า 
ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องขอยายความว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูมติคณะรัฐมนตรีจากโครงการเดิม 
จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างวิทยาลัยพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ มีที่มาและส าคัญก็คือวาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่เมืองกีฬาและเมืองสุขภาพ เดิมทีได้มีการก าหนดขอบเขต      
ตรงส่วนนี้ไว้แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการเปิดคณะ
พยาบาลที่มีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยปีนี้ปีที่ 3 แล้วของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์ ท าเลที่ตั้งเดิมที่ได้มีการวางยุทธศาสตร์ไว้เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ การต่อยอดหรือการบูรณการจะไปเชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลเดิมอาจมีการ
เสริมจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปก็คือทางวิทยาลัยพยาบาลที่ก าลังกล่าวถึงอยู่น่าจะ
มีความพร้อมมากกว่า ในการผลักดันเรื่องนี้ให้ผู้ที่เข้าไปในเรื่องจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล 
เพราะฉะนั้นพอมาเป็นลักษณะของวิทยาลัยพยาบาลของบุรีรัมย์แล้ว ที่จริงแล้วทาง
จังหวัดสุรินทร์เองมีวิทยาลัยพยาบาลของสุรินทร์อยู่ การเชื่อมโยงของหลักสูตรการ
เชื่อมโยงของทั้ง 2 จังหวัด ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าเป็นเจ้าภาพเดียวกัน 
ตอนนี้คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดตั้งของเขาแล้ว แต่ ณ โครงการนี้จะเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุขจึงสามารถท่ีจะเชื่อมโยงและได้ประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอน
ซึ่งกันละกัน 

 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ เรื่องของโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพเสนอมาในรอบนี้แตกต่างอย่างไรกับ 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ที่เสนอ ครม. ที่บุรีรัมย์ในคราวก่อน 
 

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย  จาก ครม. รอบท่ีแล้วเป็นโครงการการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและโรงพยาบาล 
ประธานหอการค้า กับศูนย์ดูแลสุขภาพซึ่งยังคงมีอยู่ แต่ปัจจุบันขั้นตอนของโครงการเหล่านี้ยังอยู่ในข้ันตอน 
จังหวัดบุรีรัมย์ ของส านักงานที่ดินซึ่งด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ แต่ในเรื่องของการจัดตั้งวิทยาลัยทาง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดิม ซึ่งเรามีการประสานงานไว้อยู่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการ
จัดตั้งคณะนี้แล้วและมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จนถึงปัจจุบันเข้า
ปีที่ 3 ท าเลที่ตั้งเดิมซึ่งมีอยู่เพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับสาธารณสุขคือโรงพยาบาลจึงเห็นว่า
ด้วยศักยภาพการเรียนการสอนและการใช้พ้ืนที่  รวมไปถึงลักษณะของการบูรณาการ
ต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยง จากท่ีท่านตัวแทนประธานหอการค้านครราชสีมาได้กล่าวเมื่อ
สักครู่น่าจะเป็นผลดีกับภาพรวมของกลุ่มนครชัยบุรินทร์มากกว่า จึงเล็งเห็นว่าตรงนี้มี
ความพร้อมซึ่งสาธารณสุขสามารถที่จะมาจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลที่สังกัดของสาธารณสุข
เป็นผลดีกับนครชัยบุรินทร์มากกว่าครับ และแบบรูปรายการทุกอย่างมีครบหมด
เรียบร้อยแล้ว 

 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ คณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ 
 
 



๒๔ 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
 เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ โดยให้ส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอ
โครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 
การขออนุญาตใช้พื้นที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการ
ขอรับสนับสนุนต่อไป 

 

นายธนภัทร  ตระหนักยศ   4.1.6 โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล า
รองเลขาธิการ ปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวม
หอการค้าจังหวัด ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
บุรีรัมย์   ที่มาและความส าคัญ  

    ระบบคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ถนนสายส าคัญหลายสาย มีทางหลวงแผ่นดินสายหลักและสายรอง ที่เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดและภายในจังหวัดท าให้การคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก มีการพัฒนาขีดความสามารถของเส้นทางคมนาคมผ่านกลุ่ม
จังหวัดฯ โดยมีเส้นทางสายส าคัญทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ทาง
หลวงแผ่นดินอีกหลายเส้นทาง สามารถเชื่อมโยง และขนส่งสินค้าได้ทั้งในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดินทางสู่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืนๆ และยัง
เป็นกลุ่มจังหวัดฯ ที่มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ เช่น เชื่อมโยงไปภาคกลาง
ตอนล่าง ภาคตะวันออก เชื่อมโยงไปยังภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง สปป.ลาว
ตอนบน และเชื่อมโยงไปกัมพูชา ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว 
และผลต่อการสัญจรของประชาชนทั่วไป 
 
  หลักการและเหตุผล 
   ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางคมนาคมที่
สามารถเชื่อมโยง และขนส่งสินค้าได้ทั้งในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เดินทางสู่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืนๆ และยังเป็นกลุ่มจังหวัดฯ ที่มีเส้นทางที่
สามารถเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ เช่น เชื่อมโยงไปภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก 
เชื่อมโยงไปยังภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง สปป.ลาวตอนบน และเชื่อมโยงไป
กัมพูชา ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก 
แต่ในปัจจุบันเส้นทางส าคัญที่ใช้ในการเดินทางเพ่ือเชื่อมระหว่างกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร คือ ถนนทางหลวง
หมายเลข 226 ยังมีบางช่วงที่เป็นลักษณะ 2 ช่องจราจร ประมาณ 30 กิโลเมตร คือ 
ช่วงระหว่าง อ าเภอล าปลายมาศ – อ าเภอห้วยแถลง และอ าเภอห้วยแถลง – อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ท าให้บริเวณช่วงดังกล่าวยังไม่มีความปลอดภัย 
และความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาเท่าที่ควร เพ่ือให้การเดินทางระหว่างจังหวัดในกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาค



๒๕ 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนั้น หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ 
ร่วมกับแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ และส านักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา จึงเสนอโครงการ
ขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ 
ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

 

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย   พ้ืนที่ก่อสร้างส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น หน่วยงาน 
ประธานหอการค้า ที่รับผิดชอบก็จะเป็นแขวงทางหลวงนครราชสีมาและส านักงานทางหลวงที่ 10 
จังหวัดบุรีรัมย์ เราขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด ว่าให้ทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามา

ด าเนินการในส่วนนี้ 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ แสดงว่า ในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับแขวงทางหลวงใช่หรือไม่ 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ  
 

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  เท่าท่ีฟังภาคเอกชนของบุรีรัมย์ ถนนของบุรีรัมย์เส้น 226 เป็น 4 เลนมา 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด  ตลอดมีบางช่วงที่เข้าห้วยแถลงยังเป็น 2 เลนอยู่ ประเด็นคือว่าเกิดความไม่สะดวก 
บุรีรัมย์ ในการเดินทาง อันที่ 2 คือไม่สะดวก ทางบุรีรัมย์รวมทั้งจังหวัดปลายทางก็ประสงค์จะให้

เกิด 4 เลน ก็เลยเสนอให้ กรอ. กลุ่มจังหวัดได้ผลักดันให้ 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ
โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลายมาศ –ห้วย
แถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตร โดยให้ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พื้นที่ (กรณีต้องขออนุญาต) 
ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 

นายธนภัทร  ตระหนักยศ       4.1.7 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาค 
รองเลขาธิการ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
หอการค้าจังหวัด        ที่มาและความส าคัญ 
บุรีรัมย์    การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของ  

ประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นภาคบริการที่สร้างรายได้จ านวนมาก และ            
ยังกระจายรายได้ที่ เกิดขึ้นไปยังภาคธุรกิจต่างๆ อย่างกว้างขวางทั้งธุรกิจท่องเที่ยว
โดยตรง อันได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจ
ต่างๆ ที่ต่อเนื่องทางอ้อมได้แก่ ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์    
ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ การสร้าง
งานสร้างอาชีพให้คนในสังคมนั้นอยู่ดีกินดี ปัจจุบันมีธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจการ
ท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ทั้งทางอ้อมและการส่งเสริมธุรกิจอ่ืนๆ คือ ธุรกิจไมซ์  
(MICE Business Travel) หมายถึง การท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการ



๒๖ 
 

จัดการประชุมขององค์กร (Meeting)  การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) การ
จัดการประชุมนานาชาติ (Conventions)  และการจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
(Exhibitions) ซึ่งรวมเรียกธุรกิจทั้ง 4 นี้ว่า ธุรกิจไมซ์ ซึ่งได้พัฒนามาจากธุรกิจน าเที่ยว 
แต่น าเสนอบริการเป็นการจัดประชุม งานแสดงสินค้าต่างๆ อุตสาหกรรมนี้เป็นหนึ่ง     
ในธุรกิจบริการที่ก าลังขยายตัวทุกปีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย มีมนต์เสน่ห์ของประเพณีและวัฒนธรรม ธุรกิจไมซ์   
จึงสามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากในแต่ละปี รายได้ทางตรงเกิดจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเข้าร่วมงานประชุม หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่ม
ที่มีคุณภาพและมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่า ส่วนรายได้ทางอ้อม
มาจากการลงทุน การจัดงานแสดงต่างๆ นอกจากนี้การจัดงานไมซ์ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ
อ่ืนๆ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอีกจ านวนมาก 
       หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กร สมาคมต่างๆ ขึ้นมากมาย ท าให้ต้องมีการ
พบปะพูดคุยกันมากขึ้น ในขณะที่หลายๆ องค์กรได้จัดการเดินทาง จัดกิจกรรมเพ่ือลด
ความเครียดให้กับพนักงาน หรือเป็นรางวัลที่พนักงานท างานได้ตามเป้าหมาย สาเหตุ
เหล่านี้ท าให้กลุ่มธุรกิจไมซ์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้
วางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวมาตรฐานโลก มีการจัด
รายการแข่งขันระดับโลกเพ่ือประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีความ
สอดคล้องและสามารถน าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มาต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้อย่าง
ยั่ งยื น ให้ แก่ป ระชาชน ในกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออก เฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 1                    
อันจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น ภาคเอกชน
จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่บุรีรัมย์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ และส านักงาน    
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เสนอให้มีการสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการ                  
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์  โครงการนี้ ครม.สัญจร ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โครงการ 
ผู้แทน หอการค้า ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่ง 
จังหวัดนครราชสีมา น าเสนอโดยหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และหอการค้า

จังหวัดนครราชสีมา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาโครงการ คือ ชื่อโครงการนี้ที่จังหวัด
บุรีรัมย์เสนอมาใช้ชื่อเดียวกัน ผมคิดว่าถ้าเสนอเข้าไปอีกจะเป็นการซ้ าซ้อน เกรงว่าถ้า
เสนอไปจะไม่ได้การพิจารณาเพราะโครงการเดิมยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาโครงการอยู่ ผม
ขอให้ความเห็นว่าควรจะเปลี่ยนชื่อโครงการนี้ “ตัดค าว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1” ได้หรือไม่ จริง ๆ ผมอยากให้มีทุกที่แต่เกรงว่าชื่อที่ใช้เป็นชื่อเดียวกันเลย 
มันจะเป็นการซ้ าซ้อนกัน  จึงคิดว่าควรจะเปลี่ยนชื่อโครงการ  

 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ การก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ นี้ มีพ้ืนที่หรือขออนุญาตพ้ืนที่ในการก่อสร้างแล้ว  
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แล้วหรือยังคะ 
 



๒๗ 
 

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  เรื่องนี้ผมได้สอบถามที่ประชุมของทีมงานภาคเอกชนในประเด็นที่ว่า  
หัวหน้าส านักงานจังหวัด  ภาคเอกชนได้มองในรูปแบบธุรกิจว่า โอกาสทางธุรกิจในการจัดประชุมสัมมนาก็เป็นอีก 
บุรีรัมย์ ทางเลือกหนึ่งของประเทศ จังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีพ้ืนที่ที่ติดชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี

อย่างหนึ่ง และอย่างที่ท่านหอการค้าจังหวัดนครราชสีมากล่าว อาจจะดูทั้งกลุ่มจังหวัด
เลยหรือว่าจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งจังหวัด
ชัยภูมิ อันนี้ก็เป็นความต้องการของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย 

 
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์  แล้วเราจะปรับแบบไหนดีครับ หากเรายังใช้ชื่อเดิมที่ซ้ าซ้อนกัน ผมเกรงว่า 
ผู้แทน หอการค้า จะไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้ หรือจะเป็นไปได้ไหมว่าจะ 
จังหวัดนครราชสีมา ถอนโครงการออกไปก่อน แล้วจึงเสนอเข้ามาใหม่ โดยปรับชื่อใหม่ไดห้รือไม่ครับ 
 
นายธนภัทร  ตระหนักยศ       อย่างที่กล่าวนะครับว่ามันเป็นความต้องการของภาคเอกชนและที่ได้ขอเสนอ 
รองเลขาธิการ ขึ้นมาเพ่ือที่จะได้รองรับ ในส่วนของพ้ืนที่ชายแดน ดังนั้นที่เราขอรับการสนับสนุน  
หอการค้าจังหวัด  เรายังขอยืนยันว่าเราจะขอรับการสนับสนุนโครงการนี้ หากท่านมีความคิดเห็นว่าไม่  
บุรีรัมย์ ต้องการให้ชื่อมันซ้ าซ้อนกันเรายินดีที่จะตัดค าว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1” 

แต่ขอให้ได้รับการสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป 
   
นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย  ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ทางเราได้ประชุมกับคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
ประธานหอการค้า ธรรมศาสตร์ ยังไม่ได้เข้ามาลงพื้นที่ หลังจากที่เราประชุม กรอ. จังหวัด เมื่อสองสามวันที่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านมา คณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้ามาลงพ้ืนที่ไม่เฉพาะของพ้ืนที่ 

ของจังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ เราจะ
สามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้างในการเปลี่ยนชื่อและยังให้โครงการด าเนินการต่อไปได้ 
  

นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์   หรือปรับชื่อเป็น “โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการจังหวัด 
ผู้แทน หอการค้า บุรีรัมย์” ได้หรือไม ่
จังหวัดนครราชสีมา 
 
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    ขอทราบเบื้องต้นได้หรือไม่ โครงการนี้มีพื้นท่ีก่อสร้างแล้วหรือไม ่มีความพร้อม 
ผู้แทน เลขานุการ ฯ  เป็นที่สาธารณะประโยชน์หรือไม ่ 
 
นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย      มีพ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ 40-50 ไร่ และโครงการนี้จริง ๆ มีอยู่หลายทางเลือก 
ประธานหอการค้า ในการก่อสร้าง ทั้งพ้ืนที่เอกชนบริหารจัดการโดยการสร้างด้วยงบจากรัฐบาลแต่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ บริหารงานโดยเอกชน หรือพ้ืนที่เอกชนบริหารจัดการโดยรัฐ คือตอนนี้เป็นเพียง 
 การศึกษา ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่าคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จะเป ็นผู้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
 
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    ผู้ที่เข้ามาด าเนินการเป็นของหน่วยงานใด เป็นมหาวิทยาลัย หรือ ส านักงาน  
ผู้แทน เลขานุการ ฯ   ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. TCEB 
 
 



๒๘ 
 

นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย      เป็น TCEB โดยจ้างมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาเข้ามาด าเนินการ ซ่ึง  
ประธานหอการค้า  มหาวิทยาลัยมาส ารวจ และหาข้อมูลในพื้นท่ี  มีคณะที่ปรึกษาลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล 
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายที่อีสานตอนล่าง  ไม่จ าเพาะจะเป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง คือ

อาจจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแต่
ละจังหวัดสามารถมีส่วนร่วมในการเสนองบประมาณขอรับการสนับสนุนได้ทุกจังหวัด 
การชี้เป้าว่าจังหวัดใดจะเป็นผู้ได้ด าเนินการ การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คณะที่ปรึกษาของทาง
มหาลัยธรรมศาสตร์ จะเลือกว่าที่ใดจะมีความเหมาะสมในการก่อสร้างครับ 

 
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    หมายความว่าโครงการทีจ่ังหวัดบุรีรัมย์เสนอเข้าท่ีประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ 
ผู้แทน เลขานุการ ฯ  เพ่ือเป็นการน้ าหนักให้กับทางมหาลัยธรรมศาสตร์ ถ้า กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เห็นชอบก็จะ

ช่วยให้มีข้อมูลไปสนับสนุนมหาวิทยาลัยว่าภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ฯ ต้องการอยาก
ให้มกีารก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ ในพ้ืนที่บุรีรัมย์ ใช่หรือไม่ 

  
นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย    จริงๆแล้วผมเองได้เข้ามาหาข้อมูลได้เข้ามาเห็นข้อมูลต่างๆ ผมมองอย่างนี้ครับ 
ประธานหอการค้า เพ่ือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่เกิดการซ้ าซ้อน เราไม่จ าเป็นต้องลงที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  อาจจะระบุไปที่กลุ่มนครชัยบุรินทร์ โดยไม่จ าเป็นที่ต้องระบุจังหวัดเลยก็ได้ เพราะเรา

ไม่ได้เป็น ผู้เลือก แต่เป็นคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เลือก แต่การที่เราเสนอความต้องการเพื่อจะ
เพ่ิมน้ าหนักว่ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีความต้องการศูนย์ประชุมรูปแบบนานาชาติ 
ฉะนั้น ถ้าเกิดที่ปรึกษาระบุแล้วว่าจ าเป็นต้องมี เรื่องของเม็ดเงินในการลงทุนก็จะง่ายขึ้น 
รวดเร็วขึ้น 

 
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    โครงการที่ได้รับความเห็นชอบของ ครม.เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
ผู้แทน เลขานุการ ฯ  ซึ่งเป็นโครงการศูนย์ประชุมฯ เช่นกัน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทั้ง 4 จังหวัด  
 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ เมื่อมติ ครม. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคืบหน้า 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ของโครงการนี้ที่น าเสนอโดยหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไป

ได้ โดยที่ปรึกษาก็เป็นทางมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน เพราะฉะนั้น เราอาจไม่
ต้องเสนอไปอีก เพราะทางมหาวิทยาลัยก็ได้ท าการศึกษาอยู่ทั้ง 4 จังหวัดแล้ว 

 
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์   คณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลตามโครงการ 
ผู้แทน หอการค้า ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได ้
จังหวัดนครราชสีมา เข้าไปพบปะกับภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพูดคุยหารือกัน จึงเห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์ มี

ศักยภาพ จึงได้น าเสนอข้ึนมาอีกรอบหนึ่ง   
 
 



๒๙ 
 

นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย    เรามีการพูดคุยหารือกันในเรื่องของโครงการศูนย์ประชุมฯ กันก่อนที่คณะ 
ประธานหอการค้า ที่ปรึกษาจะเข้ามาท าการศึกษา จึงประสงค์จะขอรับการสนับสนุน อาจจะไม่ต้องระบุ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เจาะจงเป็นจังหวัด  
 
นายธนภัทร  ตระหนักยศ   ขอเสริมจากที่ท่านประธานน าเรียน ทางภาคเอกชนไดม้ีการหารือกันก่อน  
รองเลขาธิการ ก่อนทีท่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเข้ามาส ารวจพื้นที่ ภาคเอกชนมีความต้องการ 
หอการค้าจังหวัด เรื่องของศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการ ดังนั้น เราจึงยืนยันจะขอรับการสนับสนุน 
บุรีรัมย์ โครงการ ซึ่งทางจังหวัดอ่ืนเราก็ไม่ทราบว่ามีความต้องการหรือไม่   แต่จังหวัดบุรรีัมย์นั้น

มีความต้องการ เห็นพร้อมต้องกัน ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์
ประชุมและจัดนิทรรศการที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่ระบุค าว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1” ครับ 

 
มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 

เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1          
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแก้ไขชื่อโครงการเป็น โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและ        
จัดนิทรรศการ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วน
ราชการที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท า
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้
พื้นที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับสนับสนุน
ต่อไป 

 
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ จังหวัดสุรินทร์ขอเสนอการขอรับการสนับสนุนจาก ครม.สัญจร จ านวน 3  
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์  โครงการ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ ในส่วน

ของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ผ่านที่เกิดความเดือดร้อนทางจังหวัดเป็นอย่างมากโดย
จังหวัดสุรินทร์ จะขอเสนอโครงการลุ่มน้ า โดยมีโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ เป็น
ผู้น าเสนอครับ 

 
นายกิตติศักดิ์  แสวงผล  4.1.8 แผนงาน/โครงการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย งบประมาณ   
ผู้แทน โครงการ   3,242.00 ล้านบาท (โครงการชลประทานสุรินทร์) 
ชลประทาน   
จังหวัดสุรินทร์   สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ าจังหวัดสุรินทร์ปัญหาอุทกภัยโดยช่วงเวลา              

ดังกล่าว จะมีปริมาณน้ ามาก ไหลหลากอย่างรวดเร็วลงสู่พ้ืนที่ตอนล่าง บรรจบแม่น้ ามูล
และไหลลงจังหวัดอุบลราชราชธานี ต่อไป กล่าวคือ 1. สภาพน้ าท่าในล าน้ าธรรมชาติ
ของจังหวัดศรีสะเกษ จะมีปริมาณมากแค่เพียง 3-4 เดือน บางครั้ง มีมากจนเกิดปัญหา
น้ าท่วมตามมา  2. สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ มีข้อจ ากัดในการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ า เพ่ือชะลอน้ าไหลหลากมามากในช่วงฤดูฝน  3. สภาพทางน้ าตาม
ธรรมชาติมีสิ่งกีดขวางทางน้ า เช่น ฝายทดน้ าที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน หรือการก่อสร้าง
ถนนปิดกั้นทางน้ า 4. สภาพภูมิประเทศเป็นจุดบรรจบของแม่น้ าสายส าคัญซึ่งส่งผล
กระทบก่อให้เกิดน้ าท่วม เช่นล าชี ล าพลับพลา ล าห้วยทับทัน เป็นการเอ่อท่วมหนุน



๓๐ 
 

เนื่องจากน้ าในแม่น้ ามูลที่ไหลเอ่อ  (Back  Water)  จึงได้เอ่อเข้าท่วมในล าน้ าสาขาและ
ที่ราบริมตลิ่ง  (Flood  Plain)  พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่  อ าเภอชุมพลบุรี 
อ าเภอท่าตูมและอ าเภอรัตนบุรี สองฝั่งล าน้ า ประการที่สอง  เป็นการท่วมมาจาก
ปริมาณน้ าในแม่น้ ามูล ในตอนบน (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์) ที่ไหลบ่าลงมา
เข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ ในลักษณะของการล้นตลิ่งเสริมกับปริมาณน้ าในลุ่มน้ าในพ้ืนที่        
ที่ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ด้านท้ายมีเขื่อนราษีไศล จึงท าให้การไหลของน้ าค่อนข้าง
จะช้าและเมื่อในแม่น้ ามูลมีระดับ - ปริมาณน้ าค่อนข้างมาก จะส่งผลกระทบให้น้ าในล า
ห้วยต่างๆเอ่อล้นและยกระดับสูงขึ้น  เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพ้ืนที่
อ าเภอท่าตูม ซึ่งเป็นพ้ืนที่วิกฤติและมีผลกระทบต่อชุมชนเมือง บริเวณอ าเภอ มีชุมชน
ขนาดใหญ่และเป็นพ้ืนที่ราบส าหรับการท าการเกษตรที่ส าคัญ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิด
วิกฤติน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี 

ปัญหาภัยแล้ง เกิดจากความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและอนาคตในกิจกรรม
หลัก (อุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว,การเกษตรในเขตชลประทาน,อุตสาหกรรม) ในปี 
2562 เท่ากับ  1,122.51 ล้าน ลบ.ม. และเท่ากับ 1,151.68 ในปี 2567 (3) ซ่ึง
ปริมาณการกักเก็บยังไม่พียงพอกับความต้องการ ปริมาณน้ าใต้ดินของจังหวัดส่วนใหญ่มี
คุณภาพดี โดยมีสภาพปัญหา ส่วนใหญ่ ดังนี้ 

  1.สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ ไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้พอเพียงกับความต้องการได้ 

  2.สภาพปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยและมีระยะฝนทิ้งช่วงค่อนข้างนาน 
  3.สภาพน้ าท่าในล าน้ าธรรมชาติ จะมีปริมาณมากแค่เพียง 3 เดือน บางครั้งมี

มากจนเกิดปัญหาน้ าท่วมตามมา 
  4.สภาพพ้ืนที่บางแห่งมีความเค็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมา ล าชีน้อยเป็นล าน้ าขนาดปานกลาง ต้นน้ าอยู่เทือกเขาพนม

ดงรัก เขตอ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งสิ้น 4,591 ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยประมาณ 614.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญ 



๓๑ 
 

คือ ล าห้วยเสนง และล าห้วยอ าปึล และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดระหว่างสุรินทร์และ
บุรีรัมย์ก่อนจะไหลลงแม่น้ ามูลที่อ าเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์  มีการพัฒนาแหล่งน้ า
จากหน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร      
มักประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปี อีกทั้ งยังประสบปัญหา  
การเปลี่ยนแปลงทางน้ าธรรมชาติและสิ่งกีดขวางทางน้ าต่างๆ ท าให้ปริมาณน้ าที่ไหลลง
อ่างเก็บน้ าขนาดกลางของกรมชลประทาน เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าล าชีน้อย ในอดีตพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่สามารถบรรลุจุดมุ่ งหมายหลักของการพัฒนาอย่างยั่ งยืน           
โดยสาเหตุหลักคือขาดแผนพัฒนาที่มีลักษณะบูรณาการเนื่องจากเป็นแผนงานที่ก าหนด
โดยหน่วยงานภาครัฐระดับ (Top Down) มีความซ้ าซ้อนเพราะมีหลากหลายหน่วยงาน
ด าเนินการ  ประชาชนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนและเป็นเจ้าภาพในระดับน้อย 
ไม่จริงจังและต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ทั้งในขั้นตอน
ศึกษาส ารวจ การส ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์จากโครงการ          
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ขาดการยอมรับ
จากประชาชนในระดับพ้ืนที    

 โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้น าเสนอ แนวทางการการบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าลุ่มน้ าล าชีซึ่งเป็นการบูรณาการบริหารจัดการระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันภาครัฐภาค   องค์กรภาคประชาคมและประชาชนเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานของโครงการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสามารถใช้เป็นทางเลือกในการด าเนินงานเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นได ้

แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย 26 โครงการ มีดังนี้ 
   โครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินการ จ านวน 15 โครงการ 
   มูลกลางเป็นหน่วยด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ 
   ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เป็นหน่วยด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 

 
ล าดับ

ที่ 
รายการงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ 

  แผนงานระยะเร่งด่วน (1-2ป)ี           

1 แก้มลิงฝายบ้านใหม่พร้อมอาคารประกอบ ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 30,000,000 คป.สุรินทร ์

2 
ปรับปรุงระบบระบายน้ าอ่างเก็บน้ าบ้าน 
ระไซร์พร้อมอาคารประกอบ 

สวาย เมือง สุรินทร ์ 80,000,000 คป.สุรินทร ์

3 
แก้มลิงหนองละลมพะเนาพร้อมอาคาร
ประกอบ 

สวาย เมือง สุรินทร ์ 50,000,000 คป.สุรินทร ์

4 แก้มลิงบ้านตระแสงพร้อมอาคารประกอบ ท่าสวา่ง เมือง สุรินทร ์ 50,000,000 คป.สุรินทร ์

5 แก้มลิงบ้านคอโคพร้อมอาคารประกอบ ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 45,000,000 คป.สุรินทร ์

6 แก้มลิงกุดตลาดพร้อมอาคารประกอบ กระโพ ท่าตูม สุรินทร ์ 35,000,000 คป.สุรินทร ์

7 
สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบสง่น้ าบา้น
ตากลาง 

กระโพ ท่าตูม สุรินทร ์ 25,000,000 คป.สุรินทร ์



๓๒ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ 

8 
โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา
ลุ่มน้ าล าชีน้อย จังหวัดสุรินทร ์

- เมือง สุรินทร ์ 5,000,000 คป.สุรินทร ์

9 แก้มลิงหนองเกลือเหม็นพร้อมอาคารประกอบ สวาย เมือง สุรินทร ์ 20,000,000 มูลกลาง 

10 แก้มลิงหนองเสน็ดพร้อมอาคารประกอบ สวาย เมือง สุรินทร ์ 7,000,000 มูลกลาง 

  แผนงานระยะกลาง (2-4ปี)           

11 ซ่อมแซมฝายยางบ้านตระแสง   ท่าสวา่ง เมือง สุรินทร ์ 100,000,000 มูลกลาง 

12 
แก้มลิงหนองกระโดนค้อพร้อมอาคาร
ประกอบ 

เมืองลีง จอมพระ สุรินทร ์ 60,000,000 คป.สุรินทร ์

13 ปตร.บ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ า นาด ี เมือง สุรินทร ์ 600,000,000 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
กลางที่ 8 (สกก.8) 

14 สถานีสบูดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นพญาราม เพี้ยราม เมือง สุรินทร ์ 150,000,000 ครม.สัญจร 

15 อาคารบังคับน้ าบ้านใหม่ (คุ้มบา้นขาม) ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 15,000,000 มูลกลาง 

16 อาคารบังคับน้ าบ้านแสรโอ ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร ์ 35,000,000 มูลกลาง 

17 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าลุ่มน้ าห้วยเสนง
ตอนบน 

เฉนียง เมือง สุรินทร ์ 250,000,000 คป.สุรินทร ์

18 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าลุ่มน้ าอ าปึลตอนบน เทนมีย์ เมือง สุรินทร ์ 250,000,000 คป.สุรินทร ์

  แผนงานระยะยาว (5-7ปี)           

19 ปตร.ปากล าช ี กระโพ ท่าตูม สุรินทร ์ 350,000,000 สกก.8 

20 ปรับปรุงฝายบ้านเมืองลีง เมืองลีง จอมพระ สุรินทร ์ 300,000,000 สกก.8 

21 ปรับปรุงฝายบ้านทุ่งมน ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร ์ 200,000,00 สกก.8 

22 ปรับปรุงฝายยางตระแสง ท่าสวา่ง เมือง สุรินทร ์ 350,000,000 สกก.8 

23 โครงการผันน้ าลุ่มน้ าห้วยเสน-อ าปึล เทนมีย์ เมือง สุรินทร ์ 150,000,000 คป.สุรินทร ์

24 แก้มลิงหนองท านบทมพร้อมอาคารประกอบ เพี้ยราม เมือง สุรินทร ์ 50,000,000 
คป.สุรินทร์/
ครม.สัญจร 

25 แก้มลิงหนองตาเฮงพร้อมอาคารประกอบ เพี้ยราม เมือง สุรินทร ์ 85,000,000 
คป.สุรินทร์/
ครม.สัญจร 

26 
สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบสง่น้ าบา้น
หว้าน 

ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 150,000,000 สกก.8 

รวม 3,242,000,000   

 
 นอกจากนี้ มีการผันน้ าจากล าห้วยทับทัน เข้ามาเติมที่ลุ่มล าชี ซึ่งส านักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ก าลังศึกษาความเหมาะสม  
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ 
แผนงาน/โครงการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย งบประมาณ 3,242.00 ล้านบาท 
(โครงการชลประทานสุรินทร์) โดยให้ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ ประสานส่วนราชการ



๓๓ 
 

ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูล
พื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พื้นที่ (กรณีต้องขอ
อนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 
 

    4.1.9 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
นายส ารวล  สุขแสวง     ระยะทางในพ้ืนที่ ทางหลวงในความควบคุม 26 สายทาง ตอนควบคุม                     
ผู้แทน แขวงทางหลวง 37 ตอน ระยะทางจริง 931.506 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 1,184.403 กม.  
สุรินทร์ WORKLOAD 2,588.778 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 70 ที่เป็น 2 ช่องจราจร จึงเป็นที่มา

ของแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ซึ่งจังหวัดก็จะเป็นส่วนผลักดันแผนพัฒนาแขวงทาง
หลวงต่อไป เมื่อเสนอ ครม. ครั้งต่อไป ทางแขวงทางหลวงสุรินทร์ก็จะขอรับการสนับสนุน
แผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายหลวง ปี 2564 – 2570 ทั้งหมดจ านวน 4 เส้นทาง 
งบประมาณรวม 6,010 ล้านบาท ดังนี้ 
       (1) ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม – หนองฮู ระหว่าง กม.  

  0+000 – กม. 17+200 และ กม.18+848-กม.36+513  ระยะทาง 34.865 กม. 
  งบประมาณ 1,220.00 ล้านบาท โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด  

       (2) ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ – ล าพังชู ระหว่าง กม.
0+610-กม.30+765 และ กม.39+000-กม.66+231 ระยะทาง 57.386 กม. 
งบประมาณ 2,050.00 ล้านบาท โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด 
         (3) ทางหลวงหมายเลข  224 ตอน ตาเมียง – หินโคน ระหว่าง กม.
189+040 – กม.225+356  ระยะทาง 36.316 กิโลเมตร งบประมาณ 1,270.00 
ล้านบาท  โครงข่ายทางเลียบชายแดน     
       (4) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน แยกเข้าช่องจอม - นาต าบล ระหว่าง 
กม. 0+000 – กม. 41+982 ระยะทาง 41.982 กิโลเมตร งบประมาณ 1,470.00 
ล้านบาท โครงข่ายทางเลียบชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 
 

  หากถามว่าท าโครงการนี้แล้วได้ประโยชน์อะไร สภาพการพัฒนาของจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด อ าเภอแต่ละอ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ก็จะ
ด้อยกว่าอ า เภอใกล้ เคี ยง ท าให้ ขาดโอกาสในการพัฒนาเส้นทาง โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสุรินทร์ค้อนข้างน้อย การที่เราจะน าโครงข่ายทางหลวง
หลักๆลงเข้าในพ้ืนที่ ก็จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้มากขึ้น ฉะนั้น
โครงข่ายตรงนี้จะช่วย Support เส้นโครงข่ายเหนือและใต้ คือเส้นทางสองเส้นทางคือ 
(1) ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม – หนองฮู ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 
17+200 และ กม.18+848-กม.36+513  ระยะทาง 34.865 กม.  งบประมาณ 
1,220.00 ล้านบาท โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด (2) ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน 
ตาฮะ – ล าพังชู ระหว่าง กม.0+610-กม.30+765 และ กม.39+000-กม.66+231 
ระยะทาง 57.386 กม. งบประมาณ 2,050.00 ล้านบาท โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด
ในส่วนของโครงข่ายทางเลียบชายแดน (3) ทางหลวงหมายเลข  224 ตอน ตาเมียง – 
หินโคน ระหว่าง กม.189+040 – กม.225+356  ระยะทาง 36.316 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,270.00 ล้านบาท  โครงข่ายทางเลียบชายแดน เส้นนี้  เชื่อมไปกัน
ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ          
ในอนาคตจะเชื่อมโยงไปถึงช่องเม็ก ในส่วนนี้ยังมีอีกเส้นทาง (4) ทางหลวงหมายเลข 
2328 ตอน แยกเข้าช่องจอม - นาต าบล ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 41+982 
ระยะทาง 41.982 กิโลเมตร งบประมาณ 1,470.00 ล้านบาท โครงข่ายทางเลียบ
ชายแดนเส้นนี้จะเชื่อมเส้นทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเส้นทางมาจากจังหวัด
นครราชสีมา ผ่านไปที่อ าเภอปักธงชัยผ่านไปที่อ าเภอปะค าและออกละหานทราบบ้าน
กรวด และอ าเภอช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จึงอยากจะผลักดันเพราะจะเชื่อมมาจาก
ช่องทางสายตะกู ให้เป็น 4 ช่องทางจราจร หากโครงข่ายนี้ส าเร็จแล้วจะเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายแดนเป็นอย่างดีครับ จึงขอรับการสนับสนุนเพ่ือเป็นการ
พัฒนาโครงข่ายเส้นทางทั้ง 4 เส้นทางนี้ต่อไป 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ 
โครงการพัฒ นาโครงข่ ายทางหลวงเพื่ อ เชื่ อมโยงเศรษฐกิจ  กลุ่ มจั งห วัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 4 เส้นทาง งบประมาณรวม 6,010 
ล้านบาท โดยให้ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ ประสานส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พื้นที่ (กรณีต้องขออนุญาต) 
ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 
 

           4.2 แผนงาน/โครงการ /ข้อเสนอด้านนโยบาย ที่ส่วนราชการ – ภาคเอกชน  
ประสงค์จะให้กรอ.ส่วนกลางผลักดัน  

นายสันทัด  แสนทอง         4.2.1 การขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือก่อสร้างด่านชายแดนช่องจอมให้เป็น         
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ ด่านศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน (ด่านศุลกากรช่องจอม)  

                ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนช่องจอมเป็นจุดที่จังหวัด
สุรินทร์มีการขนส่งสินค้าและจุดเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวชายแดน จังหวัดสุรินทร์
กับประเทศกัมพูชาซึ่งผลการค้าในสองปีที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 3,000 กว่า



๓๕ 
 

ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 7,000 กว่าล้าน
บาท คาดว่าในปี พ.ศ.2562 จนถึงสิ้นปีคาดว่า ผลการค้าในจุดผ่านแดนช่องจอมน่า    
ไม่ต่ ากว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้มีปัญหา
ติดขัดจุดผ่านแดนช่องจอมยังขาด  ด่านศุลกากรเรายังไม่ได้มาตรฐาน ยังเป็นเพียงตู้  
คอนเทรนเนอร์ ไม่สามารถด าเนินงานได้สะดวก และไม่เป็น one stop service ต้องมา
ติดต่อที่หน้าด่านศุลกากรช่องจอมที่อยู่ในคนละพ้ืนที่กัน ซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์ได้มีการ
ผลักดันกันมาตลอด และเคยได้น าเสนอนายกรัฐมนตรีไปแล้ว แต่เนื่องจากว่ายังติดขัด
ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ที่เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน และได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ และ
เราพยายามผลักดัน ขณะนี้ เรื่องอยู่ที่กรมอุทยานได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามา
ตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่ดังกล่าวจุดใดจะเป็นจุดที่เหมาะสม เพ่ือพิจารณาให้ตั้ง
เป็นด่านศุลกากรที่มีมาตรฐานในพื้นที่อีสานใต้ และสอดรับการคมนาคมที่จะมีการขยาย
เส้นทางการจราจรที่สอดคล้องกันการพัฒนาการค้าการลงทุนในทุกมิติตามที่แขวงทาง
หลวงชนบทสุรินทร์ได้ขอรับการสนับสนุน จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กรอ.  
กลุ่มจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อสร้างด่านชายแดนช่องจอมพร้อมการก่อสร้างให้เป็นด่าน
ศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน และเมืองการค้าชายแดน (Border town) (ด่านศุลกากรช่อง
จอม) ซึ่งเมื่อเห็นชอบแล้วจะได้จัดท ารายละเอียดให้กับ กรอ. ส่วนกลางพิจารณาอีกที 
ด้วยครับ 
 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    หน่วยงานในพื้นท่ีได้มีการประสานงานกับงบฟังก์ชั่น บ้างหรือไม ่
ผู้แทน เลขานุการ ฯ   

 

นายสันทัด  แสนทอง    มีการประสานงานโดยตลอด แต่เนื่องจากพ้ืนที่เป็นของกรมอุทยานยังอยู่ในช่วง 
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ การพิจารณาพื้นท่ีจุดตาม 
      
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    ขอบเขตในการก่อสร้างอยู่ในพื้นท่ีอุทยานใช่หรือไม่ ไดม้ีการท าหนังสือขอ 
ผู้แทน เลขานุการ ฯ อนุญาตใช้พ้ืนที่อุทยานแล้ว ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ต้องการให้ กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ผลักดันให้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุญาตให้ใช้พ้ืนทีใ่ช่หรือไม ่
 

นายสันทัด  แสนทอง    ใช่ครับ ให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุญาตใช้พื้นที่ในเขต
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ตั้งด่านศุลกากร  
 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    การก่อสร้างระดับจังหวัดได้ประสานกับกรมศุลกากรแล้วใช่หรือไมโ่ดยให้มติ  
ผู้แทน เลขานุการ ฯ กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ช่วยผลักดันให้กรมอุทยานฯ อนุญาตใช้ พ้ืนที่  เพ่ือรองรับ           

การก่อสร้างด่านศุลกากร ใช่หรือไม่ ถ้าเช่นนั้นท่านจะต้องจัดท ารายละเอียด แบบแปลน 
แผนผัง เพ่ือที่กลุ่มจังหวัดจะได้ส่งเรื่องไปยัง กรอ.ส่วนกลาง ต่อไปคะ ว่าพิกัดที่จะสร้าง 
มีความพร้อม เพ่ือให้กรมอุทยานฯ พิจารณาเห็นชอบด้านการขอใช้พื้นที่ 

 

นายสันทัด  แสนทอง    ขณะนี้แบบแปลน และงบประมาณของกรมศุลกากรมีครบเรียบร้อย  
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ คงเหลือติดขัดเรื่องการขอใช้พื้นที่เท่านั้น จึงอยากให้ช่วยผลักดันไปท่ี กรอ.ส่วนกลาง  
 
 



๓๖ 
 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมติเห็นชอบ 
การขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อก่อสร้างด่านชายแดนช่องจอมให้เป็นด่านศุลกากร        
ที่ได้มาตรฐาน (ด่านศุลกากรช่องจอม) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบรายการของโครงการ ส่งให้กลุ่มจังหวัด ฯ      
เพื่อน าเสนอกรอ. ส่วนกลาง ผลักดันต่อไป 
 

4.2.2 การปรับแก้ไขข้อกฎหมายเรื่อง ภาคเอกชนขุดดินแล้วน าไป
จ าหน่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า (เสนอโดย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ) 

นายรัฐวุฒิ กฤตสิน     เนื่องจากภาคเอกชนมีความประสงค์จะเข้าไปขุดลอกแหล่งน้ า เพ่ือ 

ประธานสภาอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ า ให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกัก และแก้ปัญหาภัยแล้ง แต่มี 
กลุ่มจังหวัดฯ ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเข้าไปขุดลอกในพ้ืนที่ๆเป็นของหน่วยงานอ่ืนๆ อาจจะไม่สามารถ

เข้าไปด าเนินการได้  และขอหารือว่าหากเข้าไปด าเนินการ แล้วจะน าดินไปใช้ประโยชน์
จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ หากด าเนินการไม่ได้แล้ว จะสามารถท าให้เกิดการ
ผลักดัน แก้ไขปรับปรุงข้อระเบียบกฎหมายได้หรือไม่ จึงขอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมชลประทาน หรือกรมธนารักษ์  

 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดได้เชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้องมาร่วมหารือให้กรณีนี้ ได้แก่ 

แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ นครราชสีมา 
 

นายธัชชธรร  สุมาสีธนกร  การขุดลอกจะแบ่งออกกว้างๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ การขุดลอกใน 
เจ้าพนักงานที่ดิน พ้ืนที่เอกชน และการขุดลอกในพ้ืนที่ดินของรัฐ ถ้าเป็นพ้ืนที่ของเอกชน เอกชนมีสิทธิ์ 
อ าเภอโนนแดง ตามกฎหมายได้ปกติ แต่จะมีกฎหมายของ อปท. ควบคุมก ากับดูแล แต่ส าหรับการขุด

ลอกที่ ดิ นของรัฐ  ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการขุดลอกแหล่ งน้ า
สาธารณประโยชน์ตื้นเขินพ.ศ. 2547 เอกชนสามารถเข้าไปด าเนินการขุดลอกได้ ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ โดยหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของโครงการจะสรุปว่า มี
โครงการที่จะด าเนินการขุดลอกท่ีใดบ้าง และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบด าเนินโครงการ ส่วนที่ภาคเอกชนจะเข้าไปด าเนินการ หน่วยงานราชการ
เจ้าของโครงการ น าดิน กรวด ทราย ที่ขุดได้ ไปเป็นค่าตอบแทนให้กับภาคเอกชน โดย
จะคิดค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้ายตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เกินลูกบาศก์เมตร
ละ 28 บาท ระเบียบนี้เปิดช่องให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการได้ น าเรียนให้ที่ประชุม
ทราบ 

 

นายรัฐวุฒิ กฤตสิน  หมายความว่าทางกรมที่ดิน 1 คิว ตีราคา 28 บาท เราสามารถน า 
ประธานสภาอุตสาหกรรม ดินไปจ าหน่ายได้หรือไม่ 
กลุ่มจังหวัดฯ 
 

นายธัชชธรร  สุมาสีธนกร  เอกชนสามารถน าดินไปจ าหน่ายได้ตามความประสงค์ของเอกชน  
เจ้าพนักงานที่ดิน ในส่วนของราชการจะตีราคาให้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท โดยเป็น อปท.เองจะ 
อ าเภอโนนแดง จะก าหนดข้อบัญญัติเองว่าจะก าหนดราคาเท่าไหร่ในพ้ืนที่ ส่วนเอกชนจะน าไปจ าหน่าย

ในราคาที่สูงขึ้น ก็เป็นเรื่องของเอกชนจะด าเนินการ เพราะระเบียบตรงนี้สามารถเปิด
ช่องให้เอกชนเข้าไปด าเนินการได้  



๓๗ 
 

นายรัฐวุฒิ กฤตสิน  เอกชนที่จะเข้าไปด าเนินการ จะต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม ่
ประธานสภาอุตสาหกรรม  
กลุ่มจังหวัดฯ 
 

นายธัชชธรร  สุมาสีธนกร   หน่วยงานหลักในการจัดท าโครงการขุดลอกคืออ าเภอและท้องถิ่น  
เจ้าพนักงานที่ดิน  ในโครงการจะระบุว่าจะให้หน่วยงานใดขุดลอกในเบื้องต้น และเสนอต่อผู้ว่าราชการ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว หน่วยงานรัฐจะประกาศหาผู้มาด าเนินการขุดลอก 
 เมื่อเข้ามาขุดลอก ก็จะเป็นเรื่องที่ทางท้องถิ่นนั้นๆ เข้ามาควบคุมดูแลการขุดลอกให้

เป็นไปตามระเบียบ 
 

นายรัฐวุฒิ กฤตสิน           เอกชนสามารถเข้าไปด าเนินการได้ ทั้งพ้ืนที่ของกรมชลประทาน หรือ 

ประธานสภาอุตสาหกรรม ของธนารักษ์เองได้หรือไม่ 
กลุ่มจังหวัดฯ 
 

นายธัชชธรร  สุมาสีธนกร  ระเบียบของกรมที่ดินคือจะครอบคลุมในส่วนของ ล าราง ห้วย ที่อยู่ 
เจ้าพนักงานที่ดิน ในอ านาจหน้าที่การก ากับดูแลของอ าเภอและท้องถิ่นเป็นหลัก ตามกฎหมายการ 
อ าเภอโนนแดง ลักษณะปกครองท้องที่ ธนารักษ์เองก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายของธนารักษ์ 
 

นางสาวปราณี วงศ์บุตร   ที่ผ่านมามีลักษณะการด าเนินการแบบนี้ เป็นกรณีตัวอย่างให้ที่ประชุม 
ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ทราบหรือไม ่
 

นายธัชชธรร  สุมาสีธนกร  จังหวัดนครราชสีมา ช่วงนี้มีโครงการขุดลอกเป็นจ านวนมาก มี 
เจ้าพนักงานที่ดิน งบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และหลักเกณฑ์การขุดลอกนี้ ส านักงานที่ดิน 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้น าเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบแล้ว 

เพ่ือที่จะได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับทางอ าเภอและท้องถิ่นทราบและด าเนินการได้
อย่างถูกต้อง เราได้ประชาสัมพันธ์ไปอย่างกว้างขวางแล้ว  

 

นายรัฐวุฒิ กฤตสิน  กรณีเป็นอ่างเก็บน้ า กรมชลประทาน พ้ืนที่ทางรัฐอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ท้องถิ่น  
ประธานสภาอุตสาหกรรม อ าเภอ จะด าเนินการอย่างไร 
กลุ่มจังหวัดฯ 
 

นางวาสนา  ศักดิ์ธานี  พ้ืนที่ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทา น ทางชลประทาน 
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จะต้องขออนุญาตต่อธนารักษ์ก่อนด าเนินการ ส่วนการด าเนินการของชลประทาน 
ช านาญการพิเศษ สามารถให้เอกชนเข้ามาด าเนินการได้ โดยชลประทานจะเป็นผู้ขออนุญาตต่อธนารักษ์

พ้ืนที่ เอง ส่วนดินที่ขุดได้ สามารถน าไปใช้ในประโยชน์ทางราชการ หรือถ้าไม่ใช่
ประโยชน์ทางราชการก็ประมูลขาย หรือวิธีหนึ่งคือน ามูลค่ามูลดินไปตีเป็นราคา
ค่าตอบแทน สามารถด าเนินการได้ 3 วิธีค่ะ 

  

นายธัชชธรร  สุมาสีธนกร   ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูล การขุดลอกทางน้ า ของกรมการชนส่งทาง  
เจ้าพนักงานที่ดิน น้ า และพาณิชย์นาวี ก็จะอยู่ภายใต้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยด้วย  
อ าเภอโนนแดง สามารถด าเนินการได ้
 
 
 
 



๓๘ 
 

นายกิตติศักดิ์  แสวงผล  ที่ทางฝ่ายเลขานุการได้สอบถามว่ามีโครงการในลักษณะนี้หรือไม่ส าหรับ 

ผู้แทนโครงการ การขุดลอก มี 2 ลักษณะ คือ ที่สาธารณะประโยชน์ จะใช้ระเบียบของ กระทรวงมหาดไทย 
ชลประทานสุรินทร์ พ.ศ. 2547 และการขุดลอกในที่ราชพัสดุ ที่ดูแลในกรมธนารักษ์และท่ีกรมธนารักษ ์

 มอบให้ส่วนราชการเป็นผู้ดูแลต่อ เช่น กรมชลประทาน ซึ่งโครงการที่ให้ภาคเอกชน     
มาเป็นผู้ด าเนินการ กรมชลประทานได้ท าบันทึกข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ไว้แล้วว่า    
หากเอกชนเข้ามาด าเนินการขุดลอกในที่ราชพัสดุ ที่กรมชลประทานดูแล สามารถ
ด าเนินการได้ โดยได้ท าโครงการ และให้ค่าตอบแทน ซึ่งโครงการชลประทานสุรินทร์ได้
ด าเนินโครงการอยู่ เป็นโครงการขุดลอกโดยในเอกชนมาขุดลอกและน าดินไปประเมิน
ราคามูลดิน เอกชนไม่ต้อมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม แต่เป็นการประเมินมูลดินในขั้นต่ า จังหวัด
สุรินทร์ได้ด าเนินโครงการอยู่ 2 โครงการคือ โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง ประกาศได้ผู้
รับจ้างแล้ว ทั้งหมด 13 ราย โครงการชลประทานสุรินทร์ได้ก าหนดขุดเป็นล็อค ทั้งหมด 
20 ล็อคๆ ละ 50,000 คิว ขณะนี้อยู่ระหว่างกับท าบันทึก MOU กับภาคเอกชน ไม่ได้
เป็นสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นข้อตกลงว่า ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามรูปแบบรายการ และให้
แล้วเสร็จภายในก าหนด ระหว่างรอให้พ้ืนที่สามารถเข้าไปด าเนินการได้คือรอน้ าลด
ระดับลง เมื่อน้ าลดลงก็จะมีการลงนามใน MOU และสั่งให้เข้าท างาน อีกแห่งหนึ่งคือ 
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าสุวรรณภา ได้ก าหนดแล้วจ านวน 10 ล็อค อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาด าเนินการ ซึ่งระเบียบสามารถให้ภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการได้      

 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร  เรียนสอบถามว่าการเชิญชวนคือภาคเอกชนใดก็ได้เข้ามาด าเนินการ  

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ไม่เก่ียวข้องกับการประมูลงานแข่งขันประกวดราคาใช่หรือไม่ 
 

นายกิตติศักดิ์  แสวงผล  เรามีการประกาศขุดดินต่างตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้ที่มีอาชีพขุดดิน 

ผู้แทนโครงการ และก าหนดเครื่องจักร ไม่ได้มีการประมูลงานแต่อย่างใด 
ชลประทานสุรินทร์  
 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร  สอบถามเป็นความรู้เพิ่มเติม เมื่อให้เอกชนมาขุดแล้วมีการก าหนด 

ผู้ช่วยเลขานุกาฯ ราคาว่าคิวละเท่าไหร่ เช่น 10 คิว 10,000 บาท แล้วให้เอกชนน าไปขายอย่างไร  
นายกิตติศักดิ์  แสวงผล  เราจะมีการประเมินราคา ตามปกติรัฐประเมินดินขุดว่า คิวละเท่าไหร่ 
ผู้แทนโครงการ และจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ส าหรับกรณีนี้ ประเมินมูลดินให้เท่ากับราคาขุด เช่น  
ชลประทานสุรินทร์  โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง จะมีคณะกรรมการประเมินมูลดิน อยู่ที่ราคา 9 บาท เป็น

ค่าตอบแทนเอกชนมาขุดดิน คือหมายความว่าเป็นค่าจ้างเอกชนมาขุดดินเป็นราคา 9 
บาท โดยภาคเอกชนไม่ต้องการจ่ายคืนให้กับทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งโดยปกติ ค่าขุด
ดินและขนย้ายดิน ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง จะอยู่ประมาณท่ีคิวละ 40 กว่าบาท แต่
ส าหรับกรณีนี้เราตั้งคณะกรรมการประเมินมูลดิน ตีราคา 9 บาท ซึ่งความจริงแล้ว
เอกชนจะเสียผลประโยชน์ เพราะได้รับค่าตอบแทนในราคาถูก แต่เอกชนสามารถน าดิน
ไปจ่ายหน่ายได้ตามก าหนดของเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ได้ผู้รับจ้างใน
ราคาประหยัด ได้ขุดลอกแหล่งน้ า 

 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร  สอบถามเป็นความรู้เพิ่มเติม กรณีเช่นนี้มีข้อพึงระวังหรือไม่ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ  



๓๙ 
 

นายกิตติศักดิ์  แสวงผล  กรณีนี้รัฐเป็นผู้ได้ประโยชน์ เราได้ราคาประมูลที่ต่ ากว่าราคาของกรม 
ผู้แทนโครงการ  บัญชีกลาง และได้ขุดลอกแหล่งน้ าตามรูปแบบที่เราก าหนด  
ชลประทานสุรินทร์ 
นายรัฐวุฒิ กฤตสิน  สอบถามว่าโครงการชลประทานเป็นเจ้าของโครงการจะต้องให้ชลประทาน 

ประธานสภาอุตสาหกรรม   เป็นผู้เสนอโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ 
กลุ่มจังหวัดฯ ก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ นะครับ  
 
นายกิตติศักดิ์  แสวงผล  ถูกต้องครับ 
ผู้แทนโครงการ   
ชลประทานสุรินทร์ 
 

มติที่ประชุม   ภาคเอกชนสามารถด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและน าดินไปจ าหน่ายได้ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ตื้นเขิน พ.ศ. 
2547 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ และโครงการ
ชลประทาน ตอบข้อหารือ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
        5.1 การจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ สัญจร 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ จากการประชุมยกร่างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ  
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ  แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
  ครั้งที่ 1/2562 วาระอ่ืน ๆ เรื่องการประชุม กรอ. สัญจร ของกลุ่มจังหวัด ฯ มีบางท่าน

เสนอมาว่าควรจะจัดการประชุมที่จังหวัดอ่ืนบ้าง นอกเหนือจากจังหวัดนครราชสีมา จึง
ขอหารือในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยคะ ซึ่งกลุ่มจังหวัด ฯ เราได้เคยมีการจัดประชุมสัญจรมา
บ้างแล้ว ในรูปแบบ dinner talk ซึ่งมีผลตอบรับค่อนข้างน้อย  เช่น จัดที่จังหวัดสุรินทร์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมน้อยมาก แต่ถ้าจัดที่โคราช จังหวัดสุรินทร์ก็จะมาน้อยเช่นกันเนื่องด้วย
ระยะทางในการเดินทางค่อนข้างไกล ฉะนั้น จึงขอหารือนะคะว่ายังประสงค์ที่จะจัด 
กรอ.สัญจร อยู่หรือไม่  

 
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    การจัดประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ สัญจร ยังคงต้องเว้นไว้ เห็นควรใช้ที่จังหวัด 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ นครราชสีมาไปก่อน เพราะว่าหากไปจัดที่จังหวัดชัยภูมิ  ทางจังหวัดสุรินทร์ก็จะเดิน

ทางไกล จึงจ าเป็นต้องคงเป็นทีก่ลางๆไว้ก่อนนะคะ 
 
นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย   เดิมทกีารจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ จะมีการบรรยายพิเศษ ในที่ผ่านมา  
ประธานหอการค้า จ านวน 3 ครั้ง แต่ปีนี้ เริ่มจะมีการประชุม ครั้งนี้ครั้งเดียว และยังไม่มีการบรรยายพิเศษ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้ความรู้ ของกรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ในความเห็นผม ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่ องที่

น่าสนใจเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในกลุ่มกรอ.กลุ่มจังหวัด  จึงประสงค์จะให้คงมีอยู่และ
น่าจะมีอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



๔๐ 
 

(ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
             (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

(ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
                      (นางกรคณา ลืออดุลย์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    ทางภาคเอกชนสนใจหัวข้อไหน เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปประสานวิทยากร 
ผู้แทน เลขานุการ ฯ เพ่ือมาท าโครงการเพ่ือบรรยายพิเศษ หรืออยากได้เรื่องคล้ายๆกันอยู่หรือจะเป็นการค้า

การลงทุน 
 
นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย   จริง ๆแล้วเรามี agenda  เราลองเอาสิ่งที่มีอยู่เพ่ือน าไปขยายผล จริงๆแล้ว

ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย น่าจะเป็นบุคคลทั่วไปได้ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ 

 
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร    กลุ่มจังหวัด ฯ จะรับไปพิจารณาต่อไปคะ 
ผู้แทน เลขานุการ ฯ  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
เลิกประชุม   16.00 น. 
 
   



แบบ กรอ. 1 
 

1 
 

แบบรายงานสรุปสาระส าคัญการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2562 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

 
1 
 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว (ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันอังคารที่ 
11 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม
กองแก้ว ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี่ โคราช 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา)   

รับรองรายงานการประชุม โดยมีมติการประชุมที่
ส าคัญ คือการรายงาน 
 ผลความคืบหน้าของโครงการตามข้อเสนอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และการบรรยาย
พิเศษ ในหัวข้อ วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองแห่งอนาคต 
โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

ทราบ 

 
2 
 
 

     เรื่องเพ่ือทราบ ผลความคืบหน้า
ของโครงการตามข้อเสนอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) 

ผลความคืบหน้าของโครงการตามข้อเสนอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ตามมติ ครม. สัญจร 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทราบ 

 
3 
 
 

     เรื่องเพ่ือทราบ ผลความคืบหน้า
ของการเสนอ เรื่อง ขอให้ยกเว้นการ
รายงานกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็น
อันตรายและเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอย
ได้จากการผลิตที่สามารถจ าหน่ายใน
เชิงการค้าปกติ 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
ออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบาง
ประเภทหรือชนิดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 27 
รายการ แต่ยังต้องส่งรายงานประจ าปีให้แก่กรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

ทราบ 

 
4 
 
 

     เรื่องเพ่ือทราบ กิจกรรมการให้
ความรู้ กรอ.กลุ่มจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับฟัง
บรรยายพิเศษ 

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีการบรรยายพิเศษ เพ่ือให้ความรู้แก่ กรอ.
กลุ่มจังหวัดฯ ส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลที่
สนใจ จ านวน 3 ครั้ง มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
2. สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง Inland 
Container Depot (ICD) 
3. วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองแห่งอนาคต 

ทราบ 



แบบ กรอ. 1 
 

2 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

 
5 
 

     เรื่องเพ่ือทราบ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  

ทราบ 

 
6 
 
 

เรื่องเพ่ือพิจารณา การจัดเตรียม
ข้อเสนอโครงการ/แผนงานส าหรับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ 

  

      (1) โครงการขอจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา (Special 
Economic Zones: SEZs)   

ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดย
ประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา  
ให้สิทธิประโยชน์ เ พ่ือสนับสนุนการลงทุน จัดตั้ ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 
ด้านการลงทุนและด้านแรงงาน พัฒนาโครงข่าย
โครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในโครงการ Dry 
Port รวมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้า
เกษตร 
 

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

 (2) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและ
ท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวาย
มาเติมที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อ
การผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมือง
และเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัด

บุรีรัมย์ 

ในปี 2562 สถานการณ์น้ าในจังหวัดบุรีรัมย์ประสบ
ปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
แก้ไขสถานการณ์ปรับระดับการไหลของน้ าให้ช้าลง จึง
ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและ
ท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บ
น้ าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอ
ต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขต
เศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์  
 

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

 (3) โครงการก่อสร้างถนนบายพาส
เลี่ยงเมืองอ าเภอประโคนชัยเพ่ือ
สนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสายตะกู 

ถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ช่วงตัวอ าเภอประ
โคนชัย เป็นถนน 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีความคับ
แคบ รถยนต์สัญจรไปมาค่อนข้างหนาแน่นและแออัด 
เพ่ือให้การเดินทางไปยังจุดผ่านแดนช่องสายตะกู
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย จึง
ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมือง
อ าเภอประโคนชัยเพ่ือสนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดน
ถาวรช่องสายตะกู 
 

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   



แบบ กรอ. 1 
 

3 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

 (4) โครงการก่อสร้างถนนบายพาส
เลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรองเพ่ือ
สนับสนุนการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าสู่ภาคตะวันออกและท่าเรือ
แหลมฉบัง 

เส้นทางการเดินทางสู่ภาคตะวันออก เขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง ยังต้องใช้เส้นทาง
ผ่านอ าเภอนางรอง โดยถนนสายนี้เป็นถนนที่มีช่อง
จราจร 2 ช่องจราจร มีความคับแคบและอยู่ในแหล่ง
ชุมชน มีปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
จ านวนมาก ท าให้การเดินทางไปยังเขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังไม่สะดวก 
  

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

 (5) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล 
โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ 

เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ขาดแคลนพ้ืนที่ 
ผู้ป่วยมีจ านวนมาก พ้ืนที่แออัด ไม่เพียงพอในการ
ให้บริการ ต้องขยายพ้ืนที่โดยการวางเตียงนอนของ
ผู้ป่วยตามทางเดิน ช่วงหน้าฝนก็ประสบปัญหาฝนสาด 
ประกอบกับในอนาคตจังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มที่จะ
เป็นสังคมผู้สู งอายุ  โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์จึงมี
แนวความคิดที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลและศูนย์ดูแล
สุขภาพเพ่ิมข้ึน 
 

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

 (6) โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล า
ปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง 
– อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

ถนนทางหลวงหมายเลข 226 ยังมีบางช่วงที่เป็น
ลักษณะ 2 ช่องจราจร ประมาณ 30 กิโลเมตร คือ 
ช่วงระหว่าง อ าเภอล าปลายมาศ – อ าเภอห้วยแถลง 
และอ าเภอห้วยแถลง – อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ท าให้บริเวณช่วงดังกล่าวยังไม่มี
ความปลอดภัย และความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา
เท่าที่ควร เพ่ือให้การเดินทางระหว่างจังหวัดในกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และเดินทาง
ต่อไปยังกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 
มีความปลอดภัย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

 (7) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและ
จัดนิทรรศการภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ธุรกิจไมซ์สามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากในแต่ละ
ปี รายได้ทางตรงเกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงาน
ประชุม หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพและมีการใช้จ่ายสูงกว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่า ส่วนรายได้ทางอ้อมมา

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



แบบ กรอ. 1 
 

4 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

จากการลงทุน การจัดงานแสดงต่างๆ นอกจากนี้การ
จัดงานไมซ์ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจอ่ืนๆ ก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนอีกจ านวนมาก 
เพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงเสนอ
ให้มีการสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

 (8) แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าล าชีน้อย  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าล าชีน้อย ใน
อดี ต พ้ืนที่ จั งหวั ดสุ ริ นทร์  ยั ง ไม่ ส ามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาเหตุหลัก
คือขาดแผนพัฒนาที่มีลักษณะบูรณาการเนื่องจากเป็น
แผนงานที่ก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐระดับ (Top 
Down) มีความซ้ าซ้อนเพราะมีหลากหลายหน่วยงาน
ด าเนินการ  ประชาชนผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เป็น
หุ้นส่วนและเป็นเจ้าภาพในระดับน้อย ไม่จริงจังและ
ต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที่ทั้งในขั้นตอนศึกษาส ารวจ การส ารวจ ออกแบบ 
การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์จากโครงการการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง 
ความไม่เข้าใจ ขาดการยอมรับจากประชาชนในระดับ
พ้ืนที    
โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้น าเสนอ แนวทางการ
การบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าลุ่มน้ าล าชีซึ่ง
เป็นการบูรณาการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันภาครัฐภาค   องค์กรภาคประชาคม
และประชาชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือ
หาแนวทางการด าเนินงานของโครงการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสามารถใช้เป็นทางเลือกในการ
ด าเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ 
 

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ
จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

      (9) โครงการพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

 
 

สภาพการพัฒนาของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โครงข่าย
โซนเหนือจังหวัด อ าเภอแต่ละอ าเภอในจังหวัดสุรินทร์
ก็จะด้อยกว่าอ าเภอใกล้เคียง ท าให้ขาดโอกาสในการ
พัฒนาเส้นทาง โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดสุรินทร์ค้อนข้างน้อย จึงเห็นควรน าโครงข่าย
ทางหลวงหลักๆลงในพ้ืนที่ จะสามารถกระตุ้นการ

เห็นชอบ เสนอเข้า กรอ.
ส่วนกลาง และเสนอในครม.
สัญจร โดยให้ส านักงาน
จังหวัด ประสานส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และ



แบบ กรอ. 1 
 

5 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

- ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่า
ตูม – หนองฮู ระหว่าง กม.0+000 – 
กม.17+200 และ กม.18+848-กม.
36+513  ระยะทาง 34.865 กม. 
งบประมาณ 1,220.00 ล้านบาท 
          - ทางหลวงหมายเลข 2081 
ตอน ตาฮะ – ล าพังชู ระหว่าง กม.
0+610-กม.30+765 และ กม.
39+000-กม.66+231 ระยะทาง 
57.386 กม. งบประมาณ 
2,050.00 ล้านบาท 
          - ทางหลวงหมายเลข  224 
ตอน ตาเมียง – หินโคน ระหว่าง กม.
189+040 – กม.225+356  
ระยะทาง 36.316 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,270.00 ล้านบาท 
 -  ทางหลวงหมายเลข 2328 
ตอน แยกเข้าช่องจอม - นาต าบล 
ระหว่าง กม.0+000 – กม. 
41+982 ระยะทาง 41.982 
กิโลเมตร งบประมาณ 1,470.00 
ล้านบาท 

พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้มากขึ้น ฉะนั้น
โครงข่ายตรงนี้จะช่วย สนับสนุนเส้นโครงข่ายเหนือ
และใต้ 

จัดท ารายข้อมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบรูปรายการ 
แบบ ปร.4 ปร.5 หนังสือการ
ขออนุญาต   

7 เรื่องเพ่ือพิจารณา แผนงาน/โครงการ /
ข้อเสนอด้านนโยบาย ที่ส่วนราชการ – 

ภาคเอกชน ประสงค์จะให้กรอ.
ส่วนกลางผลักดัน 

  

 (1) การขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือก่อสร้าง
ด่านชายแดนช่องจอมให้เป็นด่าน

ศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน (ด่านศุลกากร
ช่องจอม) 

จังหวัดสุรินทร์ได้มีการผลักดันก่อสร้างด่านชายแดน
ช่องจอมให้เป็นด่านศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน (ด่าน
ศุลกากรช่องจอม) แต่ยังติดขัดเรื่องพ้ืนที่ที่เป็นเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กรม
อุทยานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ
ความพร้อมของพ้ืนที่ดังกล่าว และพิจารณาว่าจุดใดจะ
เหมาะสม จึงต้องการผลักดันให้ได้รับการอนุญาตใช้
พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างด่านชายแดนช่องจอมพร้อมการ

เห็นชอบ และเสนอไปยัง 
กรอ.ส่วนกลาง 



แบบ กรอ. 1 
 

6 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

ก่อสร้างให้เป็นด่านศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน และเมือง
การค้าชายแดน (Border town) 
 

      (2) การปรับแก้ไขข้อกฎหมายเรื่อง 
ภาคเอกชนขุดดินแล้วน าไปจ าหน่าย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า (เสนอโดย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ) 

ภาคเอกชนมีความประสงค์จะเข้าไปขุดลอกแหล่งน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเก็บกักน้ า ให้มีประสิทธิภาพใน
การเก็บกัก และแก้ปัญหาภัยแล้ง แต่เนื่องจากบาง
พ้ืนที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้จะต้องขออนุญาต 
และประสงค์จะทราบว่า หากเข้าไปด าเนินการแล้ว 
และประสงค์จะน าดินไปใช้ประโยชน์จะสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ หรือหากด าเนินการไม่ได้แล้ว จะ
สามารถให้เกิดการผลักดัน แก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมาย
ได้หรือไม ่
 

เรื่องสามารถยุติได้ที่จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด โดยสามารถ
ด าเนินการได้ตาม
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ตื้นเขิน 
พ.ศ. 2547 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงาน
ที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ 
และโครงการชลประทาน 
ตอบข้อหารือ 

 
8 
 
 

เรื่อง อ่ืน ๆ 
การจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ 

สัญจร 

กรรมการ ได้มีการเสนอความต้องการในการจัด
ประชุม กรอ.สัญจร 

จัดที่เดิม ที่จังหวัด
นครราชสีมาเป็นศูนย์กลาง 

 

หมายเหตุ : 1. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานตามแบบ กรอ. 1 ภายหลังการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกเดือน  

  2. ให้จัดท าแบบรายงานสรุปสาระส าคัญการประชุมฯ ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย ทาง E-mail : jpp_9999@yahoo.co.th 
      อีกทางหนึ่งด้วย โดยจัดท าใน Microsoft Word ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์  
 

 



แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมเฉพาะเรื่องที่น าเข้าเพื่อพิจารณาในวาระการประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สรุปสาระส าคัญของโครงการ/เรื่อง (โดยย่อ) 
สามารถยุติเรื่องได้ที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เสนอหน่วยงานที่ขอรับ 
การสนับสนุน  

(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน) 
1 โครงการขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษนครราชสีมา (Special Economic 
Zones: SEZs)   
 
 
 
 

- ยกระดั บร าย ได้ และคุณภาพชี วิ ต ของประชาชน          
โดยประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา  
ให้ สิทธิ ประ โยชน์ เ พ่ื อสนับสนุนการลงทุน  จั ดตั้ ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ด้าน
การลงทุนและด้านแรงงาน พัฒนาโครงข่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐานและด่านศุลกากรในโครงการ Dry Port รวมทั้ง
สนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้าเกษตร 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน BOI 

2 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าและท่อส่งน้้า
ดิบจากอ่างเก็บน้้าห้วยสวายมาเติมท่ีอ่าง
เก็บน้้าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้า
ดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปาหล่อ
เลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส้าคัญของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

199,020,000 ในปี 2562 สถานการณ์น้้าในจังหวัดบุรีรัมย์ประสบ
ปัญหาน้้าประปาไม่เพียงพอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
แก้ไขสถานการณ์ปรับระดับการไหลของน้้าให้ช้าลง จึง
ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าและท่อ
ส่งน้้าดิบจากอ่างเก็บน้้าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บน้้าห้วย
จระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
น้้าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส้าคัญของ
จังหวัดบุรีรัมย์  

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 
การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

3 โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมือง
อ้าเภอประโคนชัยเพ่ือสนับสนุนการเปิดจุด
ผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 

อยู่ระหว่าง
จัดท้า 

ถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ช่วงตัวอ้าเภอประโคนชัย 
เป็นถนน 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีความคับแคบ รถยนต์
สัญจรไปมาค่อนข้างหนาแน่นและแออัด เพ่ือให้การ
เดินทางไปยังจุดผ่านแดนช่องสายตะกูเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภัย จึงขอรับการสนับสนุน
ก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอ้าเภอประโคนชัยเพ่ือ
สนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 
 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 
กระทรวงคมนาคม 

แบบ กรอ. 2 



ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สรุปสาระส าคัญของโครงการ/เรื่อง (โดยย่อ) 
สามารถยุติเรื่องได้ที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เสนอหน่วยงานที่ขอรับ 
การสนับสนุน  

(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน) 
4 โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่

อ้าเภอนางรองเพ่ือสนับสนุนการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและ
ท่าเรือแหลมฉบัง 

อยู่ระหว่าง
จัดท้า 

เส้นทางการเดินทางสู่ภาคตะวันออก เขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง ยังต้องใช้เส้นทาง
ผ่านอ้าเภอนางรอง โดยถนนสายนี้เป็นถนนที่มีช่องจราจร 
2 ช่องจราจร มีความคับแคบและอยู่ในแหล่งชุมชน มี
ปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจ้านวนมาก ท้าให้
การเดินทางไปยังเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและ
ท่าเรือแหลมฉบังไม่สะดวก  

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 
กระทรวงคมนาคม 

5 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล 
โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ 

อยู่ระหว่าง
จัดท้า 

เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ขาดแคลนพ้ืนที่ ผู้ป่วยมี
จ้านวนมาก พ้ืนที่แออัด ไม่เพียงพอในการให้บริการ ต้อง
ขยายพ้ืนที่โดยการวางเตียงนอนของผู้ป่วยตามทางเดิน 
ช่วงหน้าฝนก็ประสบปัญหาฝนสาด ประกอบกับในอนาคต
จั งหวั ดบุ รี รั มย์มี แนวโน้ มที่ จะ เป็ นสั งคมผู้ สู งอายุ 
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์จึงมีแนวความคิดที่จะจัดตั้ง
โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 

ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์และ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
กระทรวงสาธารณสุข 

6 โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 226 ช่วงล้าปลายมาศ –
ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร 

อยู่ระหว่าง
จัดท้า 

ถนนทางหลวงหมายเลข 226 ยังมีบางช่วงที่เป็นลักษณะ 
2 ช่องจราจร ประมาณ 30 กิโลเมตร คือ ช่วงระหว่าง 
อ้าเภอล้าปลายมาศ – อ้าเภอห้วยแถลง และอ้าเภอห้วย
แถลง – อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ท้า
ให้บริเวณช่วงดังกล่าวยังไม่มีความปลอดภัย และความ
สะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาเท่าที่ควร เพ่ือให้การเดินทาง
ระหว่างจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 และเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว  มีความปลอดภัย และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 
 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 

กระทรวงคมนาคม 



ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สรุปสาระส าคัญของโครงการ/เรื่อง (โดยย่อ) 
สามารถยุติเรื่องได้ที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เสนอหน่วยงานที่ขอรับ 
การสนับสนุน  

(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน) 
7 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัด

นิทรรศการ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
อยู่ระหว่าง

จัดท้า 
ธุรกิจไมซ์สามารถสร้างรายได้เป็นจ้านวนมากในแต่ละปี 
รายได้ทางตรงเกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงาน
ประชุม หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้ ถื อ เป็นกลุ่ มที่ มี คุณภาพและมีการใช้ จ่ ายสู งกว่ า
นักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่า ส่วนรายได้ทางอ้อมมา
จากการลงทุน การจัดงานแสดงต่างๆ นอกจากนี้การจัด
งานไมซ์ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ อ่ืนๆ ก่อให้ เกิดรายได้
หมุนเวียนอีกจ้านวนมาก 
เพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงเสนอให้มีการ
ส ร้ า ง ศู น ย์ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร ภู มิ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง  

ส้านักงาน ส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)  
 

8 โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าชีน้อย 3,242 ล้านบาท การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าล้าชีน้อย ในอดีต
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหลัก
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาเหตุหลักคือขาดแผนพัฒนา
ที่มีลักษณะบูรณาการเนื่องจากเป็นแผนงานที่ก้าหนดโดย
หน่วยงานภาครัฐระดับ (Top Down) มีความซ้้าซ้อน
เพราะมีหลากหลายหน่วยงานด้าเนินการ  ประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนและเป็นเจ้าภาพใน
ระดับน้อย ไม่จริงจังและต่อเนื่องในกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ทั้งในขั้นตอนศึกษาส้ารวจ 
การส้ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์จาก
โครงการการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ขาดการยอมรับจากประชาชนใน
ระดับพ้ืนที    
 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 



ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สรุปสาระส าคัญของโครงการ/เรื่อง (โดยย่อ) 
สามารถยุติเรื่องได้ที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เสนอหน่วยงานที่ขอรับ 
การสนับสนุน  

(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน) 
โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้น้าเสนอ แนวทางการ
การบูรณาการจัดท้าแผนพัฒนาแหล่งน้้าลุ่มน้้าล้าชีซึ่งเป็น
การบูรณาการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/
สถาบันภาครัฐภาค   องค์กรภาคประชาคมและประชาชน
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือหาแนวทางการ
ด้าเนินงานของโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สามารถใช้เป็นทางเลือกในการด้าเนินงานเพ่ือบรรเทา
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได ้

9 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเช่ือมโยง
เศรษฐกิจกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

(1) ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม 
– หนองฮู ระหว่าง กม.0+000 – กม.
17+200 และ กม.18+848-กม.
36+513  ระยะทาง 34.865 กม. 

(2) ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ 
– ล้าพังชู ระหว่าง กม.0+610-กม.
30+765 และ กม.39+000-กม.
66+231 ระยะทาง 57.386 กม. 

(3) ทางหลวงหมายเลข  224 ตอน ตาเมียง 
– หินโคน ระหว่าง กม.189+040 – 
กม.225+356  ระยะทาง 36.316 
กิโลเมตร 

(4) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน แยก
เข้าช่องจอม - นาต้าบล ระหว่าง กม.
0+000 – กม. 41+982 ระยะทาง 
41.982 กิโลเมตร 

 
 

6,010 ล้านบาท สภาพการพัฒนาของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โครงข่ายโซน
เหนือจังหวัด อ้าเภอแต่ละอ้าเภอในจังหวัดสุรินทร์ก็จะ
ด้อยกว่าอ้าเภอใกล้เคียง ท้าให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
เส้นทาง โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสุรินทร์
ค้อนข้างน้อย จึงเห็นควรน้าโครงข่ายทางหลวงหลักๆลงใน
พ้ืนที่ จะสามารถกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น ฉะนั้นโครงข่ายตรงนี้จะช่วย สนับสนุนเส้น
โครงข่ายเหนือและใต้ 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
ครม.สัญจร และกรอ.
ส่วนกลาง 

กรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม 



ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สรุปสาระส าคัญของโครงการ/เรื่อง (โดยย่อ) 
สามารถยุติเรื่องได้ที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เสนอหน่วยงานที่ขอรับ 
การสนับสนุน  

(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน) 
10 การขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือก่อสร้างด่าน

ชายแดนช่องจอมพร้อมการก่อสร้างให้เป็น
ด่านศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน และเมือง
การค้าชายแดน (Border town) 

- จังหวัดสุรินทร์ได้มีการผลักดันก่อสร้างด่านชายแดนช่อง
จอมให้เป็นด่านศุลกากร ที่ได้มาตรฐาน (ด่านศุลกากรช่อง
จอม) แต่ยังติดขัดเรื่องพ้ืนที่ที่เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยทับทัน ขณะนี้ เ รื่ องอยู่ที่กรมอุทยานได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่
ดังกล่าว และพิจารณาว่าจุดใดจะเหมาะสม จึงต้องการ
ผลักดันให้ได้รับการอนุญาตใช้พ้ืนที่ เพ่ือก่อสร้างด่าน
ชายแดนช่องจอมพร้อมการก่อสร้างให้เป็นด่านศุลกากร 
ที่ได้มาตรฐาน และเมืองการค้าชายแดน (Border town) 

- ขอรับการสนับสนุนจาก 
กรอ.ส่วนกลาง กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 การปรับแก้ไขข้อกฎหมายเรื่อง ภาคเอกชน
ขุดดินแล้วน้าไปจ้าหน่าย เพ่ือแก้ไขปัญหา
เรื่องน้้า 

- ภาคเอกชนมีความประสงค์จะเข้าไปขุดลอกแหล่งน้้า เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการเก็บกักน้้า ให้มีประสิทธิภาพในการเก็บ
กัก และแก้ปัญหาภัยแล้ง แต่ เนื่องจากบางพ้ืนที่ ไม่
สามารถเข้าไปด้าเนินการได้จะต้องขออนุญาต และ
ประสงค์จะทราบว่า หากเข้าไปด้าเนินการแล้ว และ
ประสงค์จะน้าดินไปใช้ประโยชน์จะสามารถด้าเนินการได้
หรือไม่ หรือหากด้าเนินการไม่ได้แล้ว จะสามารถให้เกิด
การผลักดัน แก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายได้หรือไม่ 

สามารถยุติเรื่องได้ที่
กลุ่มจังหวัด  

- 

หมายเหตุ : 1. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดส่งรายงานตามแบบ กรอ. 2 ภายหลังการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกครั้ง ในกรณีที่สามารถยุติเรื่องได้ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

  2. ในกรณีที่มีโครงการ/กิจกรรม ขอรับการสนับสนุนจาก กรอ. ส่วนกลาง ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดส่งรายงานตามแบบ กรอ. 2 พร้อมทั้ง กรอ. 3 ภายหลังการประชุม กรอ. 

  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกครั้ง 

  3. ให้จัดท้าแบบรายงานโครงการ/กิจกรรม และแบบขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการฯ ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย ทาง E-mail : jpp_9999@yahoo.co.th อีกทางหนึ่งด้วย  
      โดยจัดท้าใน Microsoft Word ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์  
 



แบบขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

------------------ 
ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ 

ขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา (Special Economic Zones: SEZs) 
๑. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 

       1.เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 จังหวัดไม่ประสบความส าเร็จ สาเหตุหลักเป็นเพราะ
ประเทศไทยแทบจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางอัตราภาษีศุลกากร (GSP) จากสหรัฐ-สหภาพยุโรปอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม-สินค้าแปรรูปเกษตร ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง สปป.ลาว และกัมพูชา 
ยังคงได้รับสิทธิพิเศษ GSP อยู่ ท าให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะตั้งโรงงานตามเขตแนวชายแดนเพ่ือความได้เปรียบ
ทางด้านแรงงานและต้นทุน “เปลี่ยนใจ” หันไปตั้งโรงงานในนิคมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่
ตรงข้ามกันแทน “แม้การตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อาทิ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมจากปกติ 3 ปี (รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี) หรืออยู่ในกลุ่ม A1-A2 ยกเว้น 8 ปีอยู่แล้ว       
แต่ยังให้ลดหย่อนร้อยละ 50 ต่ออีก 5 ปี หรือถ้าผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ได้รับยกเว้น 8 ปีก็ตามแต่    
ก็ไม่คุ้มกัน การได้รับสิทธิพิเศษ GSP เสียภาษีน าเข้าต่ ากว่าอัตราปกติจากประเทศคู่ค้า” 
                2. จังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดหามาให้แล้ว อาทิเช่น       
รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์  รถไฟความเร็วสูง โครงการ Dry Port ซึ่งเกี่ยวข้องกับด่านศุลกากร แม้นครราชสีมาจะไม่มี
ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านแต่การที่มีด่านศุลกากร ท าให้ มีองค์ประกอบคล้ายกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
                3. จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรมนุษย์จ านวนมากโดยเป็นจังหวัดที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 2       
รองจากกรุงเทพมหานคร และมีสถาบันการศึกษา หลายแห่งอาทิเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลซึ่งพร้อมจะผลิตบุคลากรเข้าสู่ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
                 4. จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกสินค้าเกษตรจ านวนมาก อาทิเช่นมันส าปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด อ้อยโรงงาน นอกจากนี้ในด้านปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมาก็มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ จ านวนมาก ซึ่งสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงาน ผลิตอาหาร 
๒. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
     - เพ่ือรักษาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่และเพ่ือเพ่ิมจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ 
     - ในโครงการเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 จังหวัดนั้น ในเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีองค์ประกอบในเรื่อง 
ด่านศุลกากรตามชายแดน ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันในเรื่องของการลงทุนได้มากเท่าท่ีควร 
๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
     - ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ฯ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
ตามกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน การค้าชายแดน 

๔. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
      - ระบุข้อกฎหมายที่สนับสนุน หรือที่เป็นปัญหา หรือต้องการปรับ/แก้ไข เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ส่วนรวมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือเมื่อได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  
๕. เป้าหมาย 
     - เพ่ือให้เกิดการลงทุนใหม่ๆในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service: OSS) ด้านการลงทุนและด้านแรงงาน 
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๖. สถานที่ด าเนินการ 
     - จังหวัดนครราชสีมา 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด) 
   2564 - 2566 
๘. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีด าเนินการ 

เพ่ิมพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครราชสีมา ในประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน… 
๙. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
    อยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคา 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 

ท าให้โรงงานที่คิดว่าจะย้ายฐานการผลิตยังคงอยู่ใน พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป และสร้างแรงจูงใจ     
ให้กับโรงงานใหม่ๆให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามากยิ่งขึ้น 
๑๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 

คณะกรรมการส่งเริ่มการลงทุน (BOI) 
๑๒. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
       มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบขอรับการสนับสนุน/โครงการและงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

……………………………………….. 

ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าและท่อส่งน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าห้วยสวายมาเติมที่
อ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
น ้าประปาหล่อเลี ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์  

1. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์มีความเติบโตอย่างเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ได้เกิดขึ้นมากมาย มีโรงแรม รีสอร์ท หอพัก และบ้านจัดสรรเกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก ซึ่งการขยายตัวของเมือง
เศรษฐกิจเติบโตขึ้น ประกอบกับปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง จึงส่งผลให้ปริมาณน้ าดิบที่มีไม่เพียงพอต่อการผลิต
น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ  ในปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์ได้เกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ าห้วยตลาดลดลงเป็นอย่างมาก 
ซึ่งในปี 2562 เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าประปาขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้างจึงส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค ดังนั้น หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับการประปาส่วนส่วนภูมิภาค 
สาขาบุรีรัมย์ และโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ าที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหาการผลิตน้ าประปาที่ไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงตัวเมือง และเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัด
บุรีรัมย์ จึงเสนอให้ทางจังหวัดด าเนินการเพ่ิมปริมาณน้ าดิบในอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ าห้วย
ตลาดให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมือง และรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยขอรับสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและ
ท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการ
ผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ 

2. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
  หลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี               
ที่ผ่านมา หลายจังหวัดทั่วไทยประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างวิกฤติ  แหล่งน้ าผิวดินที่เคยมีใช้ ได้แก่ น้ าใน
แม่น้ า อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ รวมถึงสระที่ขุดนั้น ได้แห้งขอดจนไม่สามารถน ามาผลิตเป็นน้ าประปาได้ หรือมี
ปริมาณน้ าหลงเหลือไม่เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา ท าให้หลาย พ้ืนที่ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ รวมทั้ง                
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการประกอบการ การผลิตทางอุตสาหกรรม และการเกษตร ปัญหาวิกฤติน้ าประปาขาดแคลน 
ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ตลอดจน
ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2562 สถานการณ์น้ าในจังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอเช่นกัน                 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขสถานการณ์ปรับระดับการไหลของน้ าให้ช้าลง ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาน
และธุรกิจโรงแรงแรมที่พัก จังหวัดบุรีรัมย์เล็งเห็นว่าหากไม่หาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในอนาคตอันใกล้
สถานการณ์ การขาดแคลนน้ าของจั งหวัดบุ รี รัมย์จะวิกฤติอย่ างแน่นอน หอการค้าจั งหวัดบุ รี รัมย์                           
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ 
ร่วมกับการประปาส่วนส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ และโครงการชลประทานบุรีรัมย์ จึงมติจากที่ประชุม กรอ.
จังหวัดบุรีรัมย์ขอรับสนับสนุนจาก กรอ.ส่วนกลาง กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้การ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้
มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 3.1  สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี 2561 - 2565) จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

- ประเด็นการพัฒนาที่  1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม                 
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 

- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

3.2 สอดคล้องตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

4. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - สถานที่ด าเนินการเป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทานสามารถด าเนินการได้ทันที ไม่ขัด
กฎหมาย/ระเบียบใดๆ 

5. เป้าหมาย 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้ าดิบทีเ่พียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

6. สถานที่ด้าเนินการ 
 - อ่างเก็บน้ าห้วยสวาย ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

- อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก ต าบลบ้านบัว ต าบลเสม็ด ต าบลนาสะแกโพรง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ (เริม่ต้น/สิ้นสุด) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

8. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีการด้าเนินงาน 
 ขอให้ กรอ.ส่วนกลางให้การสนับสนุนผลักดัน และพิจารณาน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลให้
การสนับสนุน หรือมีมาตรการในการด าเนินงาน 

9. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ  วงเงิน  199,020,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสอง
หมื่นบาทถ้วน) 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
 - ราษฎรในเขตชุมชนเมืองบุรีรัมย์ เขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวมีน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ  

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด 
 มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่                   
11 ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 



แบบขอรับการสนับสนุน/โครงการและงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

……………………………………….. 

ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ  โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอ าเภอประโคนชัยเพื่อสนับสนุนการเปิด
จุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 

1. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านกรวดกับ

อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย รวม 5 ต าบล 25 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีตประชาชนของทั้งสองฝ่ายได้มี
การติดต่อและมีสายสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างกัน โดยใช้ช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เป็นช่องทางธรรมชาติ จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดอุดรมีชัย ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการยกระดับจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรม 
เป็นจุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอ                
บ้านกรวด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคง ต่อมาเมื่อมีการ
แลกเปลี่ยนสินค้ามากขึ้น จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้ าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี อย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2557 โดยเปิดท าการค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. และเมื่อวันที่ 
18 กันยายน 2557  สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เห็นชอบในหลักการให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
และเห็นควรให้จังหวัดด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ และเตรียมความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร                  
ทั้งนี้ จังหวัดได้ด าเนินการบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ         
ในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนถาวรแล้ว  

2. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
 การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี อย่างเป็นทางการ และการที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) ได้เห็นชอบในหลักการให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรและเห็นควรให้จังหวัดด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ และ
เตรียมความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร นั้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัด
บุรีรัมย์ มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีจ านวนรถยนต์ที่เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างมาก                    
ถนนบางช่วงยังคงแออัด ไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าได้เท่าที่ควร ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดได้ด าเนินการบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ  ซึ่งเส้นทางที่ส าคัญในการเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์สู่จุด
ผ่านแดนช่องสายตะกู คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ช่วงตัวอ าเภอประโคนชัย เป็นถนน 2 ช่องจราจร                
ปัจจุบันมีความคับแคบ รถยนต์สัญจรไปมาค่อนข้างหนาแน่นและแออัด เพ่ือให้การเดินทางไปยังจุดผ่านแดนช่อง
สายตะกูเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับแขวงทาง
หลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เสนอให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการก่อสร้างถนน
บายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอประโคนชัยเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปยังจุดผ่านแดนสาย
ตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์                 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 3.1  สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี 2561 - 2565) จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

- ประเด็นการพัฒนาที่  1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม                 
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 



~ 2 ~ 
 

3.2 สอดคล้องตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

4. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - 

5. เป้าหมาย 
 5.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการค้าชายแดนและช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัด  

5.2 ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะไปที่จุดผ่านแดนช่องสายตะกูเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 - อ าเภอประโคนชัย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ (เริม่ต้น/สิ้นสุด) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีการด าเนินงาน 
 ขอให้ กรอ.ส่วนกลางให้การสนับสนุนผลักดัน และพิจารณาน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลให้
การสนับสนุน หรือมีมาตรการในการด าเนินงาน 

9. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
 อยู่ระหว่าจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคา 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
 10.1 เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดบุรีรัมย์มีการเติบโตมากขึ้น 
 10.2 ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยขึ้น 

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 

12. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด 
 มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่                   
11 ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 



แบบขอรับการสนับสนุน/โครงการและงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

……………………………………….. 

ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ  โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรองเพื่อสนับสนุนการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง 

1. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 1.57 ล้านคนเศษ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในเส้นทาง Gate way 
ระหว่างเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สู่อินโดจีน (จังหวัด
มุกดาหาร) เส้นทาง Gate way ที่เชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกสามารถสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  โดยภาคตะวันออกมีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก และเป็นที่ตั้งของ
ท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ ที่สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ภาคตะวันออกยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  มีการ
เติบโตเป็นอย่างมาก โดยมีผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ เส้นทาง
การขนส่งสินค้าสายหลัก คือ เส้นทางผ่านอ าเภอนางรองและจังหวัดสระแก้วไปยังเขตอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง  

2. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
 ปัจจุบันเส้นทางการเดินทางสู่ภาคตะวันออกยังต้องใช้เส้นทางผ่านอ าเภอนางรอง โดยถนนสายนี้เป็น
ถนนที่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร จึงมีความคับแคบและอยู่ในแหล่งชุมชน มีปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้การเดินทางไปยังเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย เป็นการส่งเสริมด้านภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วย หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ และแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
ขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองขึ้นที่อ าเภอนางรอง ซึ่งเป็นสายหลักที่
เชื่อมไปยังเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง                   

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 3.1  สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี 2561 - 2565) จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

- ประเด็นการพัฒนาที่  1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม                 
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 

3.2 สอดคล้องตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

4. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - 
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5. เป้าหมาย 
 - สร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรอง 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 - อ าเภอนางรอง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ (เริม่ต้น/สิ้นสุด) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีการด าเนินงาน 
 ขอให้ กรอ.ส่วนกลางให้การสนับสนุนผลักดัน และพิจารณาน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลให้
การสนับสนุน หรือมีมาตรการในการด าเนินงาน 

9. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
 อยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
 10.1 เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง 

10.2 ท าให้การใช้เส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

10.3 เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน
และการท่องเที่ยวในภูมิภาค รวมถึงรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการส่งออก 
อีกท้ังยังส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

10.4 ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวก และความปลอดภัย 
เดินทางด้วยความรวดเร็ว 

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 

12. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด 
 มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่                   
11 ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 



แบบขอรับการสนับสนุน/โครงการและงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

……………………………………….. 

ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ 

1. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
  จังหวัดบุรีรัมย์ได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองกีฬาและเมืองสุขภาพ เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ในจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากการจัดแข่งขันกีฬา และรายได้จากการบริการด้านสุขภาพ               
อันจะช่วยประชาชนในพ้ืนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และปัจจุบันประเทศไทยของเราก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
มีการใช้จ่ายเงินเพ่ือดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากในแต่ละปี อีกทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพที่ให้การ
รักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุ     
อีกด้วย เพ่ือเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพ 
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรม
ธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้มีแนวความคิดใน
การด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือช่วยเพ่ิม
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข และช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดีขึ้นด้วย  
โดยขอใช้พื้นที่สาธารณะด้านข้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและ
ศูนย์สุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นมา  

2. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
  จังหวัดบุรีรัมย์ก าลังประสบปัญหาด้านการบริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์
บุรีรัมย์ขาดแคลนพ้ืนที่ ผู้ป่วยมีจ านวนมาก พ้ืนที่แออัด ไม่เพียงพอในการให้บริการ ต้องขยายพ้ืนที่โดยการวาง
เตียงนอนของผู้ป่วยตามทางเดิน ช่วงหน้าฝนก็ประสบปัญหาฝนสาด ประกอบกับในอนาคตจังหวัดบุรีรัมย์มี
แนวโน้มที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์จึงมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลและศูนย์ดูแล
สุขภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจุบันระบบการศึกษาของไทย มุ่งสร้างบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้
บุคลากรด้านการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในภาคอีสานที่จ านวนแพทย์ต่อผู้ป่วยประมาณ 
1 : 5,000 คน จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ ซึ่งอาชีพพยาบาลเป็นสาขาอาชีพที่ขาดแคลน หากแนวคิดดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้จะเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้รับการศึกษาด้านการแพทย์ การพยาบาล เป็นการสร้างความม่ันคงด้าน
อาชีพและรายได้ ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์สามารถยกระดับการบริการด้านสาธารณสุข  ขยายการบริการ
สาธารณสุขให้แก่ประชาชนบุรีรัมย์และข้างเคียงได้อย่างเพียงพอ  

ภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนให้โครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ โดยขอรับสนับสนุนจาก 
กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ และ กรอ.ส่วนกลาง ในการน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา และให้การสนับสนุนจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ ให้เป็น
รูปธรรม โดยขอใช้พ้ืนที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือมอบให้
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแล
สุขภาพต่อไป 
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3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 3.1  สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี 2561 - 2565) จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง” 

3.2 สอดคล้องตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ.2542 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 
5. เป้าหมาย 
 - จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 - บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ (เริม่ต้น/สิ้นสุด) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
8. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีการด าเนินงาน 
 ขอให้ กรอ.ส่วนกลางให้การสนับสนุนผลักดัน และพิจารณาน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลให้
การสนับสนุน หรือมีมาตรการในการด าเนินงาน 
9. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
 ขอให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และให้การสนับสนุนจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล 
โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นรูปธรรม  ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนนิการ  และอยู่ระหว่างการจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคา 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
 10.1 สามารถยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 10.2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการแพทย์ให้แก่เด็กในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 10.3 ในอนาคตสามารถเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความเพียงพอ 
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 

12. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด 
 มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่                   
11 ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 



แบบขอรับการสนับสนุน/โครงการและงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

……………………………………….. 

ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ  โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลายมาศ –
ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร 

1. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
 ระบบคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีถนนสายส าคัญหลายสาย มีทาง
หลวงแผ่นดินสายหลักและสายรอง ที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดท าให้การคมนาคมขนส่งในกลุ่ม
จังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีการพัฒนาขีดความสามารถของเส้นทางคมนาคมผ่าน
กลุ่มจังหวัดฯ โดยมีเส้นทางสายส าคัญทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินอีก
หลายเส้นทาง สามารถเชื่อมโยง และขนส่งสินค้าได้ทั้งในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดินทางสู่
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืนๆ และยังเป็นกลุ่มจังหวัดฯ ที่มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ เช่น 
เชื่อมโยงไปภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก เชื่อมโยงไปยังภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง สปป.ลาว
ตอนบน และเชื่อมโยงไปกัมพูชา ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และผลต่อการสัญจรของ
ประชาชนทั่วไป    

2. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
  ตามท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยง และขนส่งสินค้าได้ทั้ง
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดินทางสู่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืนๆ และยังเป็นกลุ่ม
จังหวัดฯ ที่มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ เช่น เชื่อมโยงไปภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก เชื่อมโยง
ไปยังภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง สปป.ลาวตอนบน และเชื่อมโยงไปกัมพูชา ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันเส้นทางส าคัญที่ใช้ในการเดินทางเพ่ือเชื่อม
ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร คือ ถนนทางหลวง
หมายเลข 226 ยังมีบางช่วงที่เป็นลักษณะ 2 ช่องจราจร ประมาณ 30 กิโลเมตร คือ ช่วงระหว่าง อ าเภอ               
ล าปลายมาศ – อ าเภอห้วยแถลง และอ าเภอห้วยแถลง – อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ท าให้
บริเวณช่วงดังกล่าวยังไม่มีความปลอดภัย และความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาเท่าที่ควร เพ่ือให้การเดินทางระหว่าง
จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                    
ดังนั้น หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรม
ธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ และส านักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา จึงเสนอโครงการ
ขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิม    
พระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 3.1  สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี 2561 - 2565) จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

- ประเด็นการพัฒนาที่  1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม                 
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 

 
 



~ 2 ~ 
 

3.2 สอดคล้องตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

4. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  

5. เป้าหมาย 
 - ขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 - ทางหลวงหมายเลข 226 ชว่งล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ (เริม่ต้น/สิ้นสุด) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีการด าเนินงาน 
 ขอให้ กรอ.ส่วนกลางให้การสนับสนุนผลักดัน และพิจารณาน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลให้
การสนับสนุน หรือมีมาตรการในการด าเนินงาน 

9. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
 อยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคา 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
 10.1 ท าให้การใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 10.2 ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวก และความปลอดภัย 
เดินทางด้วยความรวดเร็ว 

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 

12. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด 
 มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่                   
11 ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 



แบบขอรับการสนับสนุน/โครงการและงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

……………………………………….. 

ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ  โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการ ที่จังหวัดบุรีรัมย ์

1. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็น
ภาคบริการที่สร้างรายได้จ านวนมาก และยังกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นไปยังภาคธุรกิจต่างๆ อย่างกว้างขวางทั้ง
ธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง อันได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พั ก ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่ต่อเนื่องทางอ้อม
ได้แก่ ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น นอกจากนั้นยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในสังคมนั้นอยู่ดีกินดี ปัจจุบันมีธุรกิจที่ช่วยสนับสนุน
ธุ รกิ จการท่ องเที่ ยว  สามารถสร้ าง ราย ได้ ทั้ งท างอ้อมและการส่ ง เสริม ธุ รกิ จ อ่ืน ๆ  คื อ  ธุ รกิ จ ไมซ์                 
(MICE Business Travel) หมายถึง การท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการจัดการประชุมขององค์กร 
(Meeting)  การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive)  การจัดการประชุมนานาชาติ (Conventions)  และการ
จัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) ซึ่งรวมเรียกธุรกิจทั้ง 4 นี้ว่า ธุรกิจไมซ์ ซึ่งได้พัฒนามาจาก
ธุรกิจน าเที่ยว แต่น าเสนอบริการเป็นการจัดประชุม งานแสดงสินค้าต่างๆ อุตสาหกรรมนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ
ที่ก าลังขยายตัวทุกปีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย มีมนต์เสน่ห์
ของประเพณีและวัฒนธรรม ธุรกิจไมซ์จึงสามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากในแต่ละปี รายได้ทางตรงเกิดจาก
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานประชุม หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ
และมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่า ส่วนรายได้ทางอ้อมมาจากการลงทุน การจัดงานแสดง
ต่างๆ นอกจากนี้การจัดงานไมซ์ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจอ่ืนๆ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอีกจ านวนมาก 

2. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
ปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กร สมาคมต่างๆ ขึ้นมากมาย ท าให้ต้องมีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น ในขณะที่

หลายๆ องค์กรได้จัดการเดินทาง จัดกิจกรรมเพ่ือลดความเครียดให้กับพนักงาน หรือเป็นรางวัลที่พนักงานท างาน
ได้ตามเป้าหมาย สาเหตุเหล่านี้ท าให้กลุ่มธุรกิจไมซ์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้
วางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวมาตรฐานโลก มีการจัดรายการแข่งขันระดับโลก
เพ่ือประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีความสอดคล้องและสามารถน าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)              
มาต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1                    
อันจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น ภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่บุรีรัมย์ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ 
และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอให้ มีการสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการ                  
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 3.1  สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ปี 2561 - 2565) จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

- ประเด็นการพัฒนาที่  1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม                 
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 



~ 2 ~ 
 

3.2 สอดคล้องตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - 

5. เป้าหมาย 
 - ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 1 แห่ง 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 - จังหวัดบุรีรัมย์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ (เริม่ต้น/สิ้นสุด) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

8. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีการด าเนินงาน 
 ขอให้ กรอ.ส่วนกลางให้การสนับสนุนผลักดัน และพิจารณาน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลให้
การสนับสนุน หรือมีมาตรการในการด าเนินงาน 

9. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
 ขอให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และให้การสนับสนุนก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัด
นิทรรศการ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ                    
และอยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคา 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
 10.1 สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 
 10.2 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
 10.3 ยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

12. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด 
 มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่                   
11 ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 
 



แบบขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

------------------ 
ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ 

พัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าชีน้อย จังหวัดสุรินทร์ 

๑. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 8,124.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

1.58 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ หรือร้อยละ 4.80 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรประมาณ  
3,927,345 ไร่ เป็นพื้นที่ท้าการเกษตรถึงร้อยละ 82.86 หรือ 4,207,389 ไร่ (เป็นที่นา 4,207,389 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 84.04 เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 375,470 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.92) อยู่ในเขตชลประทาน ประมาณ 
248,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.34 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร ร้อยละ 57.42 เป็นเนื้อที่ของตนเอง 
ส่วนอีกร้อยละ 42.58 เป็นการท้าการเกษตรบนเนื้อที่ของผู้อ่ืน เช่น เช่าผู้อ่ืน หรือ ได้ท้าฟรี พ้ืนที่ท้าการเกษตร   
ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ท้าให้การด้าเนินกิจกรรมทางการเกษตรส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาน้้าฝนเป็นหลัก ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส้าคัญ คือ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย ยางพารา เป็นต้น ส่วนด้านปศุสัตว์ ผลผลิตที่ส้าคัญ คือ ไก่ เป็ด      
และโค  

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนลาด ทางตอนเหนือเป็นภูเขาสลับที่ราบลุ่มแม่น้้า มีแม่น้้ามูลไหลผ่านทาง
ตอนใต้ มีทิวเขาพนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา พื้นที่ลุ่มน้้า
ที่ส้าคัญ ทั้งหมด 7 ลุ่มน้้า ได้แก่ แม่น้้ามูลส่วนที่ 2 ล้าพังชู ล้าชี ล้าพลับพลา ล้าเสียวใหญ่ ห้วยทับทัน ห้วยส้าราญ  
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย ประมาณ 1,470.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าในพ้ืนที่ จากหลาย
หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
ทั้งสิ้นประมาณ 344.00 ล้านลูกบาศก์ คิดเป็น 23.40 % ก่อให้เกิดปัญหาทั้งน้้าท่วมในฤดูน้้าหลากและการขาด
แคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง  

จากห้วงสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ปี 2562 ที่ผ่านมาปริมาณน้้าจากแหล่งน้้าส้าคัญของจังหวัด
สุรินทร์คืออ่างเก็บน้้าห้วยเสนงและอ่างเก็บน้้าอ้าปึล มีปริมาณน้อยและน้้าไม่ไหลเข้าอ่างฯ เนื่องจากสภาวะฝนแล้งใน
ปี 2561 ท้าให้ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ท้าให้ปริมาณน้้าไม่เพียงพอส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
และผลิตประปากับพ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทานสุรินทร์ จึงหาแนวทางศึกษา
ระบบน้้าในพ้ืนที่ระดับลุ่มน้้า เพ่ือให้สามารถน้าน้้ามาเติมให้กับการผลิตประปาและการเกษตรกรรมได้ 

๒. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
    ล้าชีน้อยเป็นล้าน้้าขนาดปานกลาง ต้นน้้าอยู่เทือกเขาพนมดงรัก เขตอ้าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์     

มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าทั้งสิ้น 4,591 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยประมาณ 614.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีลุ่มน้้า
สาขาที่ส้าคัญ คือ ล้าห้วยเสนง และล้าห้วยอ้าปึล และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดระหว่างสุรินทร์และบุรีรัมย์ก่อนจะ
ไหลลงแม่น้้ามูลที่อ้าเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์  มีการพัฒนาแหล่งน้้าจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจ้านวนมาก แต่ยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของราษฎร มักประสบปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพ้ืนที่เป็นประจ้าทุกปี อีกทั้งยังประสบ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางน้้าธรรมชาติและสิ่งกีดขวางทางน้้าต่างๆ ท้าให้ปริมาณน้้าที่ไหลลงอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง
ของกรมชลประทาน เกิดการเปลี่ยนแปลง  
 ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าล้าชีน้อย ในอดีตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสาเหตุหลักคือขาดแผนพัฒนาที่มีลักษณะบูรณาการเนื่องจากเป็น
แผนงานที่ก้าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐระดับ (Top Down) มีความซ้้าซ้อนเพราะมีหลากหลายหน่วยงานด้าเนินการ  
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนและเป็นเจ้าภาพในระดับน้อย ไม่จริงจังและต่อเนื่องในกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ทั้งในขั้นตอนศึกษาส้ารวจ การส้ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์   
จากโครงการการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ขาดการยอมรับจากประชาชน     
ในระดับพ้ืนที ่  

แบบ กรอ. 3 



 
 

 โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้น้าเสนอ แนวทางการการบูรณาการจัดท้าแผนพัฒนาแหล่งน้้าลุ่มน้้าล้าชี      
ซึ่งเป็นการบูรณาการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันภาครัฐภาค องค์กรภาคประชาคมและ
ประชาชนเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อหาแนวทางการด้าเนินงานของโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สามารถใช้เป็นทางเลือกในการด้าเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ 

๓. สอดคล้องกับยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ : การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
4. เป้าหมาย 

๕.๑ แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ  จ้านวน ๑๐  แห่ง เพิ่มปริมาณเก็บกักน้้า  ๒.๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
 ๕.๒ เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานประมาณ  ๑๕,๐๐๐  ไร่ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
    ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าชีน้อย ในเขตจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด) 
 ปีงบประมาณ 2563-2570 

7. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีด าเนินการ 
 8.1 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าในล้าชีน้อยเป็นแหล่งน้้าต้นทุน เพ่ือการเกษตรกรรมและอุปโภค-บริโภค 
 8.2 พัฒนาระบบกระจายน้้าจากแหล่งกักเก็บน้้าในล้าชีน้อย เพ่ือกระจายเข้าพ้ืนที่การเกษตรกรรม 
 8.3 วางระบบผันน้้าเติมน้้าเข้าระบบประปา เพ่ือรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

8. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 

ล าดับ
ที ่

รายการงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ 

 แผนงานระยะเร่งด่วน (1-2ปี)      
1 แก้มลิงฝายบ้านใหม่พร้อมอาคารประกอบ ตระแสง เมือง สุรินทร์ 30,000,000 คป.สุรินทร์ 
2 ปรับปรุงระบบระบายน้้าอ่างเก็บน้้าบ้านระ

ไซร์พร้อมอาคารประกอบ 
สวาย เมือง สุรินทร์ 80,000,000 คป.สุรินทร์ 

3 แก้มลิงหนองละลมพะเนาพร้อมอาคาร
ประกอบ 

สวาย เมือง สุรินทร์ 50,000,000 คป.สุรินทร์ 

4 แก้มลิงบ้านตระแสงพร้อมอาคารประกอบ ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ 50,000,000 คป.สุรินทร์ 
5 แก้มลิงบ้านคอโคพร้อมอาคารประกอบ ตระแสง เมือง สุรินทร์ 45,000,000 คป.สุรินทร์ 
6 แก้มลิงกุดตลาดพร้อมอาคารประกอบ กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 35,000,000 คป.สุรินทร์ 
7 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บ้านตากลาง 
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 25,000,000 คป.สุรินทร์ 

8 โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการ
พัฒนาลุ่มน้้าล้าชีน้อย จังหวัดสุรินทร์ 

- เมือง สุรินทร์ 5,000,000 คป.สุรินทร์ 

9 แก้มลิงหนองเกลือเหม็นพร้อมอาคารประกอบ สวาย เมือง สุรินทร์ 20,000,000 มูลกลาง 
10 แก้มลิงหนองเสม็ดพร้อมอาคารประกอบ สวาย เมือง สุรินทร์ 7,000,000 มูลกลาง 

 แผนงานระยะกลาง (2-4ปี)      
11 ซ่อมแซมฝายยางบ้านตระแสง   ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ 100,000,000 มูลกลาง 
12 แก้มลิงหนองกระโดนค้อพร้อมอาคาร

ประกอบ 
เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 60,000,000 คป.สุรินทร์ 



ล าดับ
ที ่

รายการงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ 

13 ปตร.บ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้้า นาดี เมือง สุรินทร ์ 600,000,000 สกก.8 
14 สถานีสูบด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้าน

พญาราม 
เพ้ียราม เมือง สุรินทร์ 150,000,000 ครม.สัญจร 

15 อาคารบังคับน้้าบ้านใหม่ (คุ้มบ้านขาม) ตระแสง เมือง สุรินทร์ 15,000,000 มูลกลาง 
16 อาคารบังคับน้้าบ้านแสรโอ ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 35,000,000 มูลกลาง 
17 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าลุ่มน้้าห้วยเสนง

ตอนบน 
เฉนียง เมือง สุรินทร์ 250,000,000 คป.สุรินทร์ 

18 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าลุ่มน้้าอ้าปึลตอนบน เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 250,000,000 คป.สุรินทร์ 
 แผนงานระยะยาว (5-7ปี)      

19 ปตร.ปากล้าชี กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 350,000,000 สกก.8 
20 ปรับปรุงฝายบ้านเมืองลีง เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 300,000,000 สกก.8 
21 ปรับปรุงฝายบ้านทุ่งมน ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 200,000,00 สกก.8 
22 ปรับปรุงฝายยางตระแสง ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ 350,000,000 สกก.8 
23 โครงการผันน้้าลุ่มน้้าห้วยเสน-อ้าปึล เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 150,000,000 คป.สุรินทร์ 
24 แก้มลิงหนองท้านบทมพร้อมอาคารประกอบ เพ้ียราม เมือง สุรินทร์ 50,000,000 ครม.สัญจร 
25 แก้มลิงหนองตาเฮงพร้อมอาคารประกอบ เพ้ียราม เมือง สุรินทร์ 85,000,000 ครม.สัญจร 
26 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บ้านหว้าน 
ตระแสง เมือง สุรินทร์ 150,000,000 สกก.8 

รวม 3,242,000,000 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
       9.1 มีแหล่งกักเก็บน้้าในล้าชีน้อยเป็นแหล่งน้้าต้นทุน เพ่ือการเกษตรกรรมและอุปโภค-บริโภค 

9.2 มีระบบกระจายน้้าจากแหล่งกักเก็บน้้าในล้าชีน้อย เพ่ือกระจายเข้าพ้ืนที่การเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง 
9.3 มีระบบน้้าส้ารองในการผลิตประปา เพ่ือรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

๑0. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามูลกลาง ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
กลางที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑1. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 

2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2562 
 

-------------------- 



แบบขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

------------------ 
ชื่อเรื่อง/ชื่องาน/โครงการ 

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑   

๑. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑      

เป็นโครงการที่มีความส าคัญในการพัฒนาทางหลวงในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงจากภาค
ตะวันออกเฉียงตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย          
ผ่านชายแดนด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์  ด่านช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และด่านซ่องซะง า จังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นเส้นทางที่มีความส าคัญในการคมนาคม การขนส่งสินค้า พืชผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยว ที่จะกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

๒. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 
ลักษณะเส้นทางปัจจุบัน เป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร มีผิวทางคับแคบ และแนวเส้นทางคดเคี้ยวเป็น

คอขวด ท าให้เกิดความไม่สะดวกและปลอดภัย ต่อการคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องท าการ
ปรับปรุงทางหลวงช่วงนี้ให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
จราจรของทางหลวงท าให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน  

๔. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
      - พรบ.ทางหลวง ๒๕๖๐ 
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕. เป้าหมาย 
ปรับปรุงทางหลวง เป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ๔ ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  แบ่ง

ทิศทางการจราจรด้วยเกาะยก (Raised Median) ความกว้างช่องจราจรช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 
๒.๕๐ เมตร โดยขยายความกว้างจากถนนเดิมออกท้ังสองข้าง  

๖. สถานที่ด าเนินการ 
- ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๗+๒๐๐ และ กม.๑๘+

๔๘๔ - กม.๓๖+๕๑๓ ระยะทาง  ๓๔.๘๖๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๒๒๐ ล้านบาท 
- ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอน ตาฮะ - ล าพังชู ระหว่าง กม.๐+๖๑๐ - กม.๓๐+๗๖๕ และ กม.๓๘+

๗๒๐ - กม.๖๖+๒๓๑ ระยะทาง   ๕๗.๖๖๖ กิโลเมตร  งบประมาณ ๒,๐๕๐ ล้านบาท 
- ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔  ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๑๘๙+๐๔๐ - กม.๒๒๕+๓๕๖ ระยะทาง 

๓๖.๓๑๖ กิโลเมตร  งบประมาณ  ๑,๒๗๐  ล้านบาท 
- ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๑+๙๘๒ 

ระยะทาง ๔๑.๙๘๒ กิโลเมตร  งบประมาณ ๑,๔๗๐ ล้านบาท 
 
 
 

แบบ กรอ. 3 



 
- 2 – 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ (เริม่ต้น/สิ้นสุด) 
              ๑,๓๐๐ - ๑,๕๐๐  วัน  

๘. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีด าเนินการ 
ก่อสร้างขยายผิวจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร 

๙. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 
งบประมาณ ๖,๐๑๐ ล้านบาท 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 
๑. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๒. การค้า การลงทุน เพ่ิมข้ึน 
๓. ลดระยะการเดินทางและอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงลดลง 
๔. ความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคม ลดการสูญเสียอุบัติเหตุบนท้องถนน 

๑๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 
กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม 

๑๒. มติที่ประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 

2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2562 
 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ 
๑/..........          
๒/..........     
๓/..........     
๔/..........     
๕/..........     
๖/..........     
๗/..........     
๘/..........     
๙/..........     
๑๐/..........     
๑๑/..........     
๑๒/..........     
หมายเหตุ  : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ก าหนดให้จังหวัดจัดประชุม กรอ.จังหวัด 
                  อย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง ส่วน กรอ.กลุ่มจังหวัด อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง 
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แบบขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

------------------ 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ 

๑. ต้นเรื่อง/ความเป็นมาของเรื่อง 

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 กรมศุลกากรประชุมหารือร่วมกับกรมธนารักษ์ เกี่ยวกับ “โครงการ

ด่านต้นแบบและพัฒนารูปแบบให้เป็นด่านสากล” เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากร ณ จุดเดียว (One Stop 

Service) ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของกรมธนารักษ์ในการน าที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการ

ด้าน Logistic เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยทั้งสองกรมได้แจ้งให้ หน่วยงานในระดับพื้นที่ 

ประสานงานเพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อมาผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้มาตรวจ

ราชการที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และ 1 พฤษภาคม 2558 ได้มีด าริให้จัดหาที่ดินเพื่อ

ก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ เนื่องจากด่านฯ เดิมมีความคับแคบ ตั้งอยู่ในพื้นที่การค้าตลาดช่องจอม

ที่แออัด ไม่เหมาะสม หลังจากนั้นจังหวัดสุรินทร์โดยผูว้่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนา

ศักยภาพการค้าการท่องเที่ยวด่านศุลกากรช่องจอมเพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการสร้างด่าน

ศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่  ซึ่งภายหลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลของพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 

มีนาคม 2561 ให้ขอใช้ที่ดนิสงวนของกรมทางหลวง (เป็นพืน้ที่ในประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษา

พันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ) ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตพรมแดนประมาณ 200 เมตร จ านวน 2 แปลง 

ๆ ละ 42-0-75 ไร่ รวมเนื้อที่ 84-1-50 ไร่ บนทางหลวงหมายเลข 02140306 ตอนปราสาท-ช่อง

จอม ระหว่าง กม.264-008 + กม..264+458 ด้านซ้ายและด้านขวาทาง ท้องที่อ าเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร์ รหัสที่ดิน 0630-0615-01756 ส าหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ โดยให้

ด่านศุลกากรช่องจอมขออนุญาตใช้ที่ดินพื้นที่ดังกล่าวจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

และกรมทางหลวง 

 

๒. ข้อเท็จจริง/ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (หลักการและเหตุผลของโครงการ) 

 2.1 การเข้าใช้พื้นที่ จ านวน 84-1-50 ไร่ เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ เป็นพื้นทีทับซ้อนของ 3 

หนว่ยงาน คือ 

  (1) เป็นที่ดินอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่

บริเวณป่าทุ่งมน ป่าบักได ป่าตาเบา ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทันและป่าห้วยส าราญ ในท้องที่ต าบลกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2538 

  (2) เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงที่ 1,223 (พ.ศ.2532) ออกตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

  (3) เป็นที่ดินสงวนกรมทางหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ในงานสร้างทาง 

 

แบบ กรอ. 3 
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 2.2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กรมศุลกากรมีหนังสือแจ้งกรมทางหลวง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการ

ขอใช้ที่ดินสงวนกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ก่อสร้างด่านพรมแดนช่องจอมแห่งใหม่ และในวันที่ 

9 พฤศจิกายน 2560 กรมทางหลวงแจง้ว่ายังมีความจ าเป็นต้องสงวนพื้นที่ดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ

งานทาง ท าให้ไม่สามารถมอบให้กรมศุลกากรใช้ประโยชนต์ามที่ขอใช้ได้ 

 2.3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ด่านศุลกากรช่องจอมขออนุญาตใช้ที่ดินพื้นที่ดังกล่าวจากกรมป่าไม้ 

และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 2.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีค าสั่งที่ 4044/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ของจังหวัด

สุรินทร์ สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พลเอกสุรศักดิ์          

กาญจนรัตน์)  ได้มีข้อสั่งการกรณีที่กรมศุลกากรขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน  -  

ห้วยส าราญ โดยให้กรมอุทยานฯ เป็นเจ้าของเรื่องพิจารณาจุดที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการก่อสร้าง คณะ

กรรมการฯ ได้มาลงส ารวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง 

จ านวน 4 แหง่ คือ  

  (1) พืน้ที่ดินชายแดนไทย-กัมพูชา เนือ้ที่ประมาณ 60 ไร่ 

  (2) พืน้ที่สงวนของกรมทางหลวง บนทางหลวง 214 ตอนปราสาท-ช่องจอม เนือ้ที่ประมาณ 84 ไร่ 

  (3) พืน้ที่บริเวณสามแยกช่องจอม บนทางหลวง 214 ตอนปราสาท-ช่องจอม เนื้อที่ประมาณ 81 ไร่ 

(อยู่ในความครอบครองของต ารวจตระเวนชายแดน) 

  (4) พื้นที่บริเวณตลาดช่องจอม เนือ้ที่ประมาณ 89 ไร่ (อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์) 

  ทั้งนี ้ยังไม่มีผลการพิจารณาแตอ่ย่างใด 

 2.5 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2.4 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 มีมติให้ด่าน

ศุลกากรช่องจอม ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรอืกระท ากิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสันปันน้ าและหลัก

เขตแดน ต้องประสานกับกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และกรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย 

กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการตามที่กระทรวงการ

ต่างประเทศเสนอ ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ด่านศุลกากรช่องจอม มีหนังสือขอตรวจสอบข้อมูล

พืน้ที่ไปยัง 2 หนว่ยงานดังกล่าว จากนั้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 กรมแผนที่ทหารแจ้งให้ทราบว่าจากการ

ตรวจสอบค่าพิกัด พบว่าพื้นที่ตามตัวเลือกที่ 1 ของคณะกรรมการฯ (พ้ืนที่ดินติดชายแดนไทย-กัมพูชา เนื้อที่
ประมาณ 60 ไร่) อยู่ใกล้แนวเขตแดนและที่ตั้งหมุดช่ัวคราว หลักเขตแดนที่ 15 (หลักเขตแดนสูญหาย) ยังไม่มี

การส ารวจแนวเส้นเขตแดนร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย หากมีการด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อสันปันน้ าที่เป็นแนวเขตแดน และจะเป็นอุปสรรคในการส ารวจ และจัดท าหลักเขตในอนาคต  

ส่วนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตา่งประเทศ ยังไม่แจง้ผลการพิจารณา 
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๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยง

เศรษฐกิจชายแดน 

 วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน          

 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

  1. จ านวนผูป้ระกอบการรายใหมเ่พิ่มขึน้ต่อปี  

  2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน     

 แนวทางการพัฒนา 

  1. การพัฒนาศักยภาพการแขง่ขันของผูป้ระกอบการและผูน้ าเข้า-ส่งออก 

  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการด่านพรมแดน

แบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล 

  3. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

 

๔. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 พระราชกฤษฎีกาก าหนดที่บริเวณป่าทุ่งมน ป่าบักได ป่าตาเบา ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทันและป่าห้ วย

ส าราญ ในท้องที่ต าบลกาบเชงิ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2538 

 4.2 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานปฏิบัติงาน 

หรอืเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของสว่นราชการ หรอืองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 

 4.3 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินส าหรับวัสดุสร้างทาง ในท้องที่อ าเภอเมืองสุรินทร์ อ าเภอ

ปราสาท และอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2494 

 4.4 แผนผังการใช้ประโยชน์ในอนาคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง (ซึ่งใน

คราวประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ

วันที่ 9 พฤศจกิายน 2560 ได้จัดใหเ้ป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการใชส้อยด้วยแล้ว) 

 

๕. เป้าหมาย 

    - ขอความอนุเคราะห์ใหส้นับสนุน ถึง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ

อธิบดีกรมทางหลวง เพื่อแจ้งเหตุพืน้ที่ทับซ้อนและขอใหพ้ิจารณาอนุญาตใหใ้ช้พื้นที่  
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๖. สถานที่ด าเนินการ 

    - ที่ดินสงวนของกรมทางหลวง (เป็นพื้นที่ในประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วย

ทับทัน-ห้วยส าราญ) ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตพรมแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 200 เมตร จ านวน 2 แปลง ๆ 

ละ 42-0-75 ไร่ รวมเนื้อที่ 84-1-50 ไร่ บนทางหลวงหมายเลข 02140306 ตอนปราสาท-ช่องจอม 

ระหว่าง กม.264-008 + กม..264+458 ด้านซ้ายและด้านขวาทาง ท้องที่อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

รหัสที่ดิน 0630-0615-01756 ส าหรับโครงการก่อสร้างดา่นศุลกากรชอ่งจอมแหง่ใหม่ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มตน้/สิน้สุด) 

 - ตามระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ส าหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่

จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 

 

๘. ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค/วิธีด าเนินการ 

ขอรับการสนับสนุนเพื่อขอใชพ้ืน้ที่โดยขออนุญาตหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1) ขอเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่บริเวณป่าทุ่งมน ป่าบักได ป่าตาเบา ป่าฝัง่ซ้ายห้วยทับทันและ

ป่าหว้ยส าราญ ในท้องที่ต าบลกาบเชงิ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2538 (บางส่วน)  

  หนว่ยงาน : กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (2) ขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐ 

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 

  หนว่ยงาน : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (3) ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ ตามแนวทางประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินส าหรับวัสดุ

สร้างทาง ในท้องที่อ าเภอเมืองสุรินทร์ อ าเภอปราสาท และอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 5 มีนาคม 

2494 

  หนว่ยงาน : กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม 

 

๙. ประเด็นขอรับการสนับสนุน (หากมีงบประมาณให้ระบุงบประมาณ) 

- ขอรับการสนับสนุนเพื่อขอใชพ้ืน้ที่โดยขออนุญาตหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน คือ  

 (1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (2) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (3) กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้างต้น 

- หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงานแล้ว กรมศุลกากรจะได้

ด าเนนิการโครงการก่อสร้างดา่นศุลกากรชอ่งจอมแห่งใหมต่่อไป 

๑๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 

ด่านศุลกากรชอ่งจอม, กรมอุทยานแหง่ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๑๒. มติท่ีประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

มติที่ประชุม กรอ.จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2562 และมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2562 

 

-------------------- 
 

 

 


